https://thuviensach.vn

https://thuviensach.vn

Mục lục

1. Lời nói đầu

2. PHẦN 1 - NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI

3. PHẦN 2 - PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT

THẾ GIỚI 2018

4. 1. Angela Merkel

5. 2. Theresa May

6. 3. Christine Lagarde

7. 4. Mary Barra

8. 5. Abigail Johnson

9. 6. Melinda Gates

10. 7. Susan Wojcicki

11. 8. Ana Patricia Botín

12. 9. Marillyn Hewson

13. 10. Ginni Rometty

14. 11. Sheryl Sandberg

15. 12. Gail Boudreaux

16. 13. Angela Ahrendts

17. 14. Safra Catz

18. 15. Isabelle Kocher

19. 16. Adena Friedman

20. 17. Ho Ching

21. 18. Emma Walmsley

22. 19. U.S. Supreme Court Justices (Sonia Sotomayor, Ruth Bader

Ginsburg, Elena Kagan)

23. 20. Oprah Winfrey

https://thuviensach.vn

24. 21. Ruth Porat

25. 22. Laurene Powell Jobs

26. 23. Queen Elizabeth II

27. 24. Ivanka Trump

28. 25. Phebe Novakovic

29. 26. Sheikh Hasina Wajed

30. 27. Stacey Cunningham

31. 28. Amy Hood

32. 29. Jacinda Ardern

33. 30. Gina Rinehart

34. 31. Shari Redstone

35. 32. Carrie Lam

36. 33. Mary Callahan Erdoes

37. 34. Rosalind Brewer

38. 35. Erna Solberg

https://thuviensach.vn

LỜI NÓI ĐẦU

Tạp chí Forbes đạt số lượng độc giả kỷ lục trong lịch sử hơn 100 năm của mình, vẫn duy trì vị thế là tạp chí kinh doanh được nhiều người đọc nhất trên Thế giới. Từ 2017 - 2018, Forbes có thêm hơn hàng triệu độc giả, nâng tổng số lên gần 8,2 triệu người đọc trên toàn cầu, cao hơn so với đối thủ

cạnh tranh gần nhất 2,5 triệu độc giả. Điều này cho thấy, dù đang trong thời kỳ khủng hoảng các toà soạn báo, nhưng Forbes vẫn luôn là “gã khổng lồ”

đứng vững trên thị trường và vô cùng uy tín.

Hằng năm, Tạp chí danh tiếng Forbes đều công bố các Bảng xếp hạng liên quan đến con người, doanh nghiệp, sự kiện trên toàn Thế giới và trở thành nguồn thông tin chính thống đáng tin cậy hàng đầu. “TOP100 người phụ nữ

quyền lực nhất” là một trong những hạng mục quan trọng nhất do Forbes công bố nhằm tôn vinh những đại diện phái đẹp có tầm ảnh hưởng rộng lớn, trực tiếp đến toàn Thế giới.

Năm 2018, đứng đầu Bảng xếp hạng vẫn là Thủ tướng Đức Angela Merkel; Việt Nam vinh dự có 1 đại diện lọt vào TOP100 là Tổng Giám đốc Hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo (vị trí 44).

“Forbes 2018 – 100 người phụ nữ quyền lực nhất Thế giới (Phần 1)” được biên soạn dựa trên những công bố chính thức của Tạp chí Forbes với 2

phần nội dung chính:

Phần 1: NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI BẢN TUYÊN NGÔN SUỐT 15

NĂM

Phần 2: PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018 (danh sách 35 người phụ nữ quyền đầu tiên)

https://thuviensach.vn

Cuốn sách được Waka biên soạn và chuyển ngữ dựa trên các nguồn thông tin chính thống từ Tạp chí Forbes, Wikipedia và các nguồn thông tin cá nhân được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Rất mong nhận được sự đón đọc từ quý độc giả!

https://thuviensach.vn

PHẦN 1

NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI - BẢN

TUYÊN NGÔN SUỐT 15 NĂM

https://thuviensach.vn

Mỗi khi tạp chí uy tín nhất thế giới Forbes công bố bất cứ danh sách nào đều khiến cả Thế giới phải chú ý theo dõi. Trong đó một trong những hạng mục quan trọng nhất được gọi tên là 100 Most Powerful Women in the World (Danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới). Đây được coi như một cách ghi nhận sự đóng góp to lớn của phụ nữ và tiến tới công cuộc bình đẳng giới thực sự.

Được công bố lần đầu tiên vào năm 2004, tính đến 2018, bản danh sách này đã có lịch sử 15 năm. Forbes xếp hạng dựa trên hai yếu tố chính là tầm ảnh hưởng trên truyền thông và tầm cỡ của tổ chức hay đất nước mà những người phụ nữ này lãnh đạo. Đặc biệt, thủ tướng Angela Merkel có thể nói là trường hợp đặc biệt nhất khi bà giữ vị trí đứng đầu trong suốt 12 năm và có mặt 13 lần kể từ năm 2006 đến 2018.

Mặc dù Mỹ và một số nước phương Tây vẫn là các quốc gia chiếm ưu thế

trong hạng mục này, tuy nhiên, xu hướng hiện nay đang cho thấy ngày càng nhiều gương mặt đến từ các quốc gia thuộc Châu Á – Thái Bình Dương xuất hiện trong danh sách này, thậm chí với vị trí cao. Điều này phản ánh được phần nào ảnh hưởng của “toàn cầu hóa”.

Vào ngày 4/12/2018, Forbes công bố bản danh sách thường niên với 20

gương mặt mới. Vị trí đứng đầu vẫn là nữ thủ tướng quyền lực Angela Merkel. Trong TOP 10 năm nay chỉ có duy nhất Marillyn Hewson là cái tên mới, còn lại đều là những gương mặt quen thuộc trong TOP 10 2017.

TOP 10 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018

https://thuviensach.vn

Độ tuổi phổ biến nhất trong danh sách là từ 40 đến 60 tuổi và Taylor Swift trở thành người phụ nữ quyền lực nhất thế giới duy nhất dưới 30 tuổi trong danh sách. Về cơ cấu ngành, những người phụ nữ hoạt động trong lĩnh vực Chính trị có tiếng nói và sức ảnh hưởng lớn tới xã hội, tiếp sau đó là các lĩnh vực Truyền thông và Giải Trí; Đầu tư Tài chính và Công nghệ.

Việt Nam có duy nhất một đại diện là bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng ở

vị trí thứ 44, tăng 11 bậc so với bảng xếp hạng năm ngoái. Mỹ vẫn giữ

vững vị thế là đất nước góp mặt nhiều đại diện nhất, chiếm tới 47% trên tổng danh sách. Có khoảng 23 gương mặt đến từ các nước Châu Á – Thái Bình Dương, còn lại đến từ các nước Châu Âu.

100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018

https://thuviensach.vn

1. Angela Merkel

2. Theresa May

3. Christine Lagarde

https://thuviensach.vn

4. Mary Barra

5. Abigail Johnson

6. Melinda Gates

https://thuviensach.vn

7. Susan Wojcicki

8. Ana Patricia Botín

9. Marillyn Hewson

https://thuviensach.vn

10. Ginni Rometty

11. Sheryl Sandberg

12. Gail Boudreaux

https://thuviensach.vn

13. Angela Ahrendts

14. Safra Catz

15. Isabelle Kocher

https://thuviensach.vn

16. Adena Friedman

17. Ho Ching

18. Emma Walmsley

https://thuviensach.vn

19. U.S. Supreme Court Justices

20. Oprah Winfrey

21. Ruth Porat

https://thuviensach.vn

22. Laurene Powell Jobs

23. Queen Elizabeth II

24. Ivanka Trump

https://thuviensach.vn

25. Phebe Novakovic

26. Sheikh Hasina Wajed

27. Stacey Cunningham

https://thuviensach.vn

28. Amy Hood

29. Jacinda Ardern

30. Gina Rinehart

https://thuviensach.vn

31. Shari Redstone

32. Carrie Lam

33. Mary Callahan Erdoes

https://thuviensach.vn

34. Rosalind Brewer

35. Erna Solberg

36. Bonnie Hammer

https://thuviensach.vn

37. Lisa Davis

38. Marianne Lake

39. Mingzhu Dong

https://thuviensach.vn

40. Tsai Ing-wen

41. Donna Langley

42. Anne Finucane

https://thuviensach.vn

43. Gillian Tans

44. Thi Phuong Thao Nguyen

45. Nicola Sturgeon

https://thuviensach.vn

46. Jean Liu

47. Kolinda Grabar-Kitarovic

48. Anna Wintour

https://thuviensach.vn

49. Elvira Nabiullina

50. Beyoncé Knowles

51. Roshni Nadar Malhotra

https://thuviensach.vn

52. Dana Walden

53. Priscilla Chan

54. Tricia Griffith

https://thuviensach.vn

55. Jennifer Morgan

56. Feng Ying Wang

57. Maggie Wei Wu

https://thuviensach.vn

58. Lubna S. Olayan

59. Gwynne Shotwell

60. Kiran Mazumdar-Shaw

https://thuviensach.vn

61. Melanie Kreis

62. Zhou Qunfei

63. Dalia Grybauskaite

https://thuviensach.vn

64. Güler Sabanci

65. Peng Liyuan

66. Katharine Viner

https://thuviensach.vn

67. Federica Mogherini

68. Taylor Swift

69. Belinda Johnson

https://thuviensach.vn

70. Zanny Minton Beddoes

71. Kathleen Kennedy

72. Lynn Good

https://thuviensach.vn

73. Solina Chau

74. Shonda Rhimes

75. Judy Faulkner

https://thuviensach.vn

76. Kersti Kaljulaid

77. Arianna Huffington

78. Sri Mulyani Indrawati

https://thuviensach.vn

79. Serena Williams

80. Meg Whitman

81. Denise Coates

https://thuviensach.vn

82. Raja Easa Al Gurg

83. Eliza Manningham-Buller

84. Wai Ying Lam

https://thuviensach.vn

85. Michelle Bachelet

86. Lee Boo-jin

87. Jenny Lee

https://thuviensach.vn

88. Shobhana Bhartia

89. Kirsten Green

90. Geisha Williams

https://thuviensach.vn

91. Ana Brnabic

92. Anne Wojcicki

93. Aileen Lee

https://thuviensach.vn

94. Priyanka Chopra

95. Rania Nashar

96. Dominique Senequier

https://thuviensach.vn

97. Sahle-Work Zewde

98. Theresia Gouw

99. Margarita Louis-Dreyfus

https://thuviensach.vn

100. Beth Brooke-Marciniak

https://thuviensach.vn

PHẦN 2

PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ

QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018

https://thuviensach.vn

1

ANGELA MERKEL

Angela Dorothea Merkel (IPA: /ˈaŋɡela doroˈteːa ˈmɛɐkəl/; sinh tại Hamburg, Đức vào ngày 17 tháng 7 năm 1954) là Thủ tướng đương nhiệm của nước Cộng hòa Liên bang Đức.

Merkel đại diện cho bang Mecklenburg-Vorpommern khi trúng cử vào Quốc hội Đức, là chủ tịch đảng CDU từ năm 2000, chủ tịch nhóm đảng CDU-CSU tại Quốc hội từ năm 2002 đến năm 2005. Bà là người phụ nữ

đầu tiên đảm nhận chức vụ Thủ tướng Đức, cũng là công dân đầu tiên của Cộng hoà Dân chủ Đức (Đông Đức) vươn đến vị trí lãnh đạo cao nhất nước Đức thống nhất, và là phụ nữ đầu tiên lãnh đạo nước Đức kể từ khi xứ sở

này trở thành một quốc gia hiện đại năm 1871. Tính đến năm 2006, bà cũng là thủ tướng trẻ tuổi nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

https://thuviensach.vn

Năm 2015, bà được tạp chí Time bầu chọn là nhân vật của năm do vai trò lãnh đạo của bà trong cuộc khủng hoảng nợ công, khủng hoảng người nhập cư châu Âu cũng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Năm 2017, bà Angela Merkel tiếp tục đắc cử Thủ tướng Đức lần thứ 4 sau kỳ bầu cử Liên bang Đức, 2017.

Angela Dorothea Kasner (tên khai sinh của bà Merkel) sinh tại Hamburg, Đức, là con gái của ông Horst Kasner, một mục sư Giáo hội Luther và vợ

ông là bà Herlind (nhũ danh Jentzsch), là giáo viên. Năm 1954, Horst Kasner đến quản nhiệm một nhà thờ ở Quitzow, gần Perleberg, và gia đình dời đến ở Templin. Angela Dorothea Kasner lớn lên ở vùng quê cách thủ đô Berlin 80 km về phía Bắc, thuộc lãnh thổ của Cộng hoà Dân chủ Đức.

Giống hầu hết học sinh khác, Angela Dorothea Kasner là đoàn viên Đoàn Thanh niên Tự do Đức. Về sau bà trở thành uỷ viên quận đoàn và bí thư

chuyên trách dân vận và tuyên truyền tại Viện Hàn lâm Khoa học (viện nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của Cộng hoà Dân chủ Đức, thành lập năm 1946, tiếp nối truyền thống 250 năm của Viện Hàn lâm Khoa học Phổ).

Bà Angela Dorothea Kasner trong một cuộc nói chuyện trên truyền hình ngày 19 tháng 5 năm 2009 kể rằng mật vụ Stasi của chính quyền Cộng sản Đông Đức từng muốn tuyển mộ bà khi bà xin việc trong Đại học Bách khoa Ilmenau nhưng bị ông Merkel từ chối hồi thập niên 70. Sau đó bà không được nhận vào làm việc ở trường đại học.

Angela Dorothea Kasner theo học vật lý tại Đại học Leipzig từ năm 1973

đến năm 1978.

Năm 1977, Angela Dorothea Kasner kết hôn với Ulrich Merkel một nhà vật lý và lấy họ Merkel của ông này làm họ của mình. Tên mới của bà là https://thuviensach.vn

Angela Dorothea Merkel. Hai người li dị năm 1982. Từ năm 1998, bà kết hôn với một giáo sư hoá học ở Berlin tên Joachim Sauer. Bà không có con.

Bà Merkel làm việc và nghiên cứu tại Viện Hóa Lý Trung ương thuộc Viện Hàn lâm Khoa học từ năm 1978 đến năm 1990. Sau khi tốt nghiệp với học vị tiến sĩ vật lý, Merkel làm việc trong lĩnh vực hoá lượng tử (quantum chemistry).

Thủ tướng Merkel từng muốn vượt biên sang các nước phương Tây và đã có cơ hội khi thăm người thân ở Hamburg (Tây Đức) năm 1986 nhưng cuối cùng vì cha mẹ ở Đông Đức và các mối ràng buộc gia đình, bạn bè, bà đã quyết định trở về. Merkel từng kể rằng bà đã mở một lon bia uống mừng khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.

Năm 1989, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, Merkel tham gia phong trào dân chủ, gia nhập đảng Demokratischer Aufbruch mới thành lập. Sau cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên ở Đông Đức, bà trở thành đại diện phát ngôn của chính quyền lâm thời tiền thống nhất dưới quyền lãnh đạo của Lothar de Maizeiere. Trong cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào tháng 12 năm 1990, sau khi đất nước thống nhất, Merkel đắc cử vào Bundestag (Quốc hội), từ một hạt bầu cử bao gồm hai quận Nordvorpommern và Rugen cùng thành phố

Stralsund. Đảng của bà sáp nhập với đảng CDU của Tây Đức và Merkel trở

thành Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Thanh niên trong nội các của thủ tướng Helmut Kohl. Năm 1994, Merkel được bổ nhiệm vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Môi trường và An toàn Lò Phản ứng Hạt nhân, vị trí này giúp bà trở nên một nhân vật được nhiều người biết đến và cung cấp một diễn đàn giúp bà xây dựng sự nghiệp chính trị. Là một trong những chính khách được Kohl ưu ái và là Bộ trưởng nội các trẻ tuổi nhất, Kohl thường gọi Merkel là "das Madchen" ("cô gái").

Với khả năng nói tiếng Anh gần như hoàn hảo, khi nhận xét về xuất thân của mình là một "Ossi" (biệt danh chỉ các công dân Đông Đức), bà nói: https://thuviensach.vn

"Bất cứ ai thực sự có một điều gì đó để bộc lộ thì không cần đến trang điểm". Không chỉ thông thạo Anh ngữ, Angela còn nói lưu loát tiếng Nga.

Là một nữ chính khách đến từ một đảng trung hữu, và là một nhà khoa học, Merkel thường được các nhà báo Đức cũng như Anh so sánh với cựu Thủ

tướng Anh Margaret Thatcher. Nhiều người thích gọi bà với biệt danh "Iron Lady" hay "Iron Girl"; song ngoại trừ biệt danh, các nhà bình luận chính trị

nhận thấy ít có sự tương đồng giữa các nghị trình chính sự của hai nữ chính khách này.

https://thuviensach.vn

"Bất cứ ai thực sự có một điều gì đó để bộc lộ thì không cần đến trang điểm".

- Angela Dorothea Merkel -

https://thuviensach.vn

2

THERESA MAY

Theresa Mary May ( /təˈriːzə/;[3] nhũ danh Brasier /ˈbreɪʒəɹ/; sinh ngày 1

tháng 10 năm 1956) là một nữ chính trị gia người Anh đảm nhiệm cương vị

Thủ tướng Vương quốc Anh và Lãnh tụ của Đảng Bảo thủ từ năm 2016. Bà đảm nhiệm vai trò Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ năm 2010 tới 2016. May lần đầu được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội (MP) của đơn vị bầu cử Maidenhead vào năm 1997. Về mặt lý thuyết, bà tự nhận mình là một người bảo thủ dân tộc (one-nation conservative).

May lớn lên ở Oxfordshire và theo học trường St Hugh's College, Oxford.

Từ năm 1977 đến năm 1983, bà làm việc cho Ngân hàng Anh, và từ năm 1985 đến năm 1997 làm việc tại Hiệp hội dịch vụ thanh toán Vương quốc Anh, cũng là một ủy viên hội đồng cho Durnsford ở Merton. Sau những nỗ

lực không thành công để ứng cử vào Hạ viện vào các năm 1992 và 1994, bà được bầu làm Nghị sĩ Quốc hội, đại diện cho khu vực Maidenhead trong https://thuviensach.vn

cuộc tổng tuyển cử năm 1997. Từ năm 1999 đến năm 2010, May đảm nhiệm một số chức vụ trong Nội các đối lập của William Hague, Iain Duncan Smith, Michael Howard, và David Cameron, bao gồm Bộ trưởng Bộ Giao thông và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lương hưu. Bà cũng là Chủ

tịch Đảng Bảo thủ từ 2002 đến 2003.

Sau sự thành lập một chính phủ liên hiệp sau cuộc tổng tuyển cử năm 2010, May được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng về Phụ nữ và Bình đẳng, bà từ nhiệm vai trò thứ hai vào năm 2012. Tái đắc cử sau chiến thắng của Đảng Bảo thủ trong cuộc tổng tuyển cử năm 2015, bà tiếp tục trở

thành Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại nhiệm lâu nhất trong hơn 60 năm. Trong nhiệm kỳ của mình, bà đã theo đuổi sự cải cách cho Liên đoàn Cảnh sát, một đường lối nghiêm khắc hơn về chính sách ma túy bao gồm giám sát việc giới thiệu các Uỷ viên Cảnh sát và Tội phạm được bầu, trục xuất Abu Qatada, thành lập Cơ quan Tội phạm Quốc gia và bổ sung các giới hạn nhập cư.

Sau sự việc từ chức của Cameron, May đã chiến thắng một cuộc bầu cử

lãnh đạo vào tháng 7 năm 2016, trở thành nữ Thủ tướng thứ hai của Anh sau Margaret Thatcher. Với vai trò Thủ tướng, May đã bắt đầu quá trình rút Vương quốc Anh khỏi Liên minh châu Âu, kích hoạt Điều 50 vào tháng 3

năm 2017. Vào tháng 4 năm 2017, May đã kêu gọi một cuộc tổng tuyển cử

bất thường vào tháng 6, với mục đích tăng cường quyền lực của bà trong các cuộc đàm phán Brexit. Điều này dẫn đến một quốc hội treo, trong đó số

ghế của Đảng Bảo thủ giảm từ 330 xuống 317, mặc dù đảng giành được số

phiếu bầu cao nhất kể từ năm 1983, khiến bà phải làm trung gian cho một thoả thuận tín nhiệm và ngân sách với Đảng Liên hiệp Dân chủ (DUP) để

hỗ trợ một chính phủ thiểu số.

May theo phái One Nation Conservative (mỗi người trong xã hội có bổn phận đối với những người khác) trong đảng của bà.

https://thuviensach.vn

Mô tả bà là một người bảo thủ tự do, báo Financial Times đánh giá bà là một "chính trị gia không ý thức hệ hoàn tất công việc mình không kiêng nể

ai”.

Rebecca Glover của Đơn vị nghiên cứu chính sách đổi mới của tờ The Independent so sánh May với Boris Johnson, tuyên bố rằng bà đã "kiên quyết bảo thủ hơn, chống nhập cư hơn, và có tư tưởng cô lập nhiều hơn" so với ông.

May ủng hộ Anh ở lại EU trong chiến dịch trưng cầu dân ý năm 2016, nhưng đã không vận động rộng rãi trong cuộc trưng cầu và chỉ trích các khía cạnh của EU trong một bài phát biểu. Các nhà báo chính trị suy đoán May đã tìm cách giảm thiểu sự tham gia của mình trong các cuộc tranh luận để củng cố vị trí của mình như là một ứng cử viên tương lai để trở thành nhà lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Trong lúc vận động để trở thành thủ tướng, May nói: "Chúng ta cần một nền kinh tế mà thích ứng với tất cả mọi người", hứa sẽ đối phó với việc trả

lương quá cao cho các nhà điều hành doanh nghiệp bằng cách làm phiếu của cổ đông ràng buộc chứ không phải là do quyết định của tư vấn và đưa công nhân vào hội đồng quản trị công ty.

Điểm chung giữa May và Merkel là cả hai cùng là con của mục sư, có chồng nhưng không con. Khác với Merkel, May đồng ý với hôn nhân đồng tính nhưng lại bảo thủ trong vấn đề di dân.

Sau khi May trở thành chủ tịch đảng Bảo thủ vì ứng cử viên thứ 2 còn lại rút lui vào ngày 11 tháng 7 năm 2016, David Cameron tuyên bố từ chức 2

ngày sau đó. Được Nữ hoàng bổ nhiệm, May trở thành nữ Thủ tướng thứ 2

sau Margaret Thatcher, và là người đầu tiên trong thế kỷ 21.

https://thuviensach.vn

“Bạn luôn thích nói về các tình huống giả thuyết, hãy nói về bây giờ, và những gì chúng ta đang làm bây giờ.”

- Theresa Mary May -

https://thuviensach.vn

3

CHRISTINE LAGARDE

Christine Madeleine Odette Lagarde (nhũ danh Lallouette; sinh ngày 1

tháng 1 năm 1956) là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Việc làm đương nhiệm của Pháp và là nữ Bộ trưởng Tài chính đầu tiên trong các nước G8. Bà còn là cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại thời Thủ tướng Dominique de Villepin và cựu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp thời thủ tướng François Fillon.

Khi là Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, Christine Lagarde đã nỗ lực theo đuổi không mệt mỏi những cải cách kinh tế thông minh và táo bạo. Trước khi bước chân vào chính trường, Lagarde đã là tổng giám đốc điều hành Baker

& McKenzie, một trong những công ty luật lớn nhất thế giới lúc đó, từ năm 2004.

https://thuviensach.vn

Tháng 11 năm 2008, Lagarde tỏ ra quyết tâm biến Paris thành một trung tâm quan trọng thu hút đầu tư tài chính của các quốc gia Hồi giáo. Ngày 16/11/2009, The Financial Times xếp hạng bà là Bộ trưởng Bộ Tài chính tốt nhất của Eurozone. Ngày 28/6/2011, bà được chỉ định làm tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu ngày 5 tháng 7

năm 2011, thay thế cho Dominique Strauss-Kahn sau vụ ông này bị cáo buộc cưỡng bức tình dục cô hầu phòng khách sạn ở Thành phố New York.

https://thuviensach.vn

“Tôi thường được nhắc tới như một người nổi tiếng, nhưng tôi không nghĩ

điều đó thực sự ý nghĩa. Điều mà tôi luôn xúc động là khi những phụ nữ

trẻ, và đôi khi là các em gái, lại gần tôi và nói rằng họ coi tôi như một hình mẫu để học tập. Nếu tôi có thể giúp họ đạt được những gì họ muốn, điều đó mới thực sự ý nghĩa. Đó mới thực là giỏi giang”.

- Christine Madeleine Odette Lagarde -

https://thuviensach.vn

4

MARY BARRA

Mary Teresa Barra (sinh ngày 24 tháng 12 năm 1961), là Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn sản xuất xe hơi General Motors (General Motors Company).

Bà đã giữ vị trí CEO từ ngày 15 tháng 1 năm 2014, và bà cũng là nữ CEO

đầu tiên của một hãng ô tô lớn trên toàn cầu. Vào ngày 10 tháng 12 năm 2013, GM đã đề cử Barra là người kế nhiệm thay cho Dan Akerson với tư

cách là Giám đốc điều hành. Trước đó, Barra là Phó Chủ tịch điều hành Phát triển sản phẩm toàn cầu, mua sắm và chuỗi cung ứng tại General Motors.

https://thuviensach.vn

“Lắng nghe nhiều hơn nói chuyện, bạn sẽ học được rất nhiều từ chính khách hàng, đồng nghiệp của mình và các bên liên quan khác.”

“Thời gian không phải là bạn của chúng ta. Tốc độ luôn đóng vai trò quan trọng trong bất cứ ngành công nghiệp nào.”

“Không đưa ra quyết định cũng là một loại quyết định.”

- Mary Teresa Barra -

https://thuviensach.vn

5

ABIGAIL JOHNSON

Abigail Pierrepont Johnson (sinh ngày 19 tháng 12 năm 1961) là một nữ

doanh nhân Mỹ. Kể từ năm 2014, Johnson là chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Mỹ Fidelity Investments (FMR) và đồng chủ tịch công ty chi nhánh quốc tế của Fidelity (FIL). Fidelity được thành lập bởi ông của bà là Edward C. Johnson II. Bố của bà Edward C. "Ned" Johonson III là chủ tịch danh dự của FMR. Vào tháng 3 năm 2013, gia đình Johnson nắm giữ 49% cổ phần công ty, trong đó riêng Johnson nắm giữ 24.5%.

Tháng 11 năm 2016, Johnson được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng danh dự và vẫn giữ chức CEO và chủ tịch tập đoàn, đưa bà lên nắm quyền kiểm soát toàn bộ Fidelity với 45,000 nhân viên trên toàn thế giới. Tài sản của https://thuviensach.vn

Johnson là khoảng 16,5 tỷ đô la, khiến bà trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới.

Johnson tốt nghiêp trường Hobart and William Smith với bằng cử nhân về

lịch sử nghệ thuật vào năm 1984. Sau thời gian ngắn làm việc ở vị trí tư

vấn tài chính tại Booz Allen Hamilton từ năm 1985 - 1986, Johnson hoàn thành bằng MBA tại trường thương mại Harvard và gia nhập tập đoàn Fidelity - tập đoàn ông nội bà Edward Johnson II thành lập năm 1946, ở vị

trí chuyên gia phân tích tài chính và quản lý danh mục đầu tư năm 1988. Bà được đề cử lên vai trò điều hành trong ban quản lý Fidelity và FMR vào năm 1997 và kể từ đó bà nắm giữ nhiều vị trí trong Ban quản trị lâu năm bên trong FMR, tham gia quản lý mảng dịch vụ tài chính hưu trí Fidelity và quản lý điều hành trong tập đoàn Fidelity Investments.

Bà được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn vào tháng 8 năm 2012

Vào tháng 10 năm 2014, Johnson được bổ nhiệm chức vụ phụ trách điều hành của Fidelity Investments.

Johnson là thành viên của Ủy ban Quy chế thị trường vốn. Bà là thành viên Ban quản trị của Hiệp hội Thị trường Tài chính và Công nghiệp chứng khoán (SIFMA). Bà là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất làm việc trong Ban của Diễn đàn Dịch vụ Tài chính.

Năm 2016, "Forbes" đánh giá bà là người phụ nữ quyền lực thứ 16 trên thế

giới. Năm 2015, bà xếp hạng thứ 19. Năm 2014, bà xếp hạng thứ 34 và bà xếp hạng thứ 7 năm 2017

https://thuviensach.vn

"Bất kể chức vụ của bạn trong công ty cao đến thế nào, bất kể việc đang làm có tốt đến đâu thì công việc của bạn cũng không bao giờ kết thúc. Mỗi ngày bạn thức dậy và thế giới xung quanh lại thay đổi, khách hàng mỗi lúc lại yêu cầu cao hơn. Đối thủ cạnh tranh thì không ngừng tạo áp lực lên bạn bằng những bước đi mới và cố gắng hạ gục bạn mọi lúc mọi nơi"

"Rất nhiều người sẽ cho bạn lời khuyên, tùy vào mức độ thân thiết của bạn và người đó. Những lời khuyên này có thể có giá trị hoặc không. Song thực tế, chỉ có bạn mới hiểu điều gì là tốt nhất cho bản thân mình. Rốt cuộc thì bạn chính là người hiểu mình nhất!"

- Abigail Pierrepont Johnson -

https://thuviensach.vn

6

MELINDA GATES

Melinda Gates (tên khai sinh là Melinda French, vợ của Bill Gates, bà sinh ngày 15 tháng 8 năm 1964) là nhân viên cũ của công ty Microsoft với chức danh người quản lý đơn vị sản phẩm của Microsoft Publisher, Microsoft Bob, Microsoft Encarta, và Expedia. Năm 1994, bà lấy Bill Gates, người sáng lập, chủ tịch và kiến trúc sư phần mềm đứng đầu Microsoft. Hai người có với nhau ba người con, Jennifer Katharine Gates (1996), Rory John Gates (1999) và Phoebe Adele Gates (2002).

Melinda sinh ra và lớn lên tại Dallas, Texas, nơi bà được làm đại biểu học sinh đọc diễn văn từ biệt của lớp bà tại Học viện Ursuline của Dallas. Bà đậu bằng tú tài khoa học máy tính và kinh tế tại trường đại học Duke năm 1986 và bằng cử nhân văn chương trường Duke năm 1987, và phục vụ như

một thành viên của ban quản trị trường Duke từ 1996 - 2003. Hiện tại bà https://thuviensach.vn

cũng là thành viên của Nhóm Bilderberg và giữ một ghế trong ủy ban The Washington Post.

Cùng với chồng của mình, Melinda sáng lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates, một tổ chức từ thiện đã đóng góp tới $24 tỷ USD cho việc cứu tế. Trong tháng 12 năm 2005, bà cùng với chồng và nghệ sĩ Bono được đề cử giải Nhân vật của năm do tạp chí Time tổ chức. Theo tạp chí Forbes bà là một trong 10 người phụ nữ có quyền lực nhất thế giới.

Năm 2013 bà cùng với chồng được Viện hàn lâm Khoa học quốc gia Hoa Kỳ trao tặng Huy chương Phúc lợi công cộng.

https://thuviensach.vn

“Nếu các bạn thành công là bởi vì vào một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, có ai đó đã sinh thành ra các bạn hay có ai đó đã cho các bạn một ý tưởng nào đó để giúp bạn đi đúng đường. Hãy nhớ rằng, các bạn mang một món nợ đời cho đến khi bạn giúp được cho một ai đó kém may mắn hơn bạn, theo như cách mà bạn đã được nâng đỡ”.

- Melinda Gates-

https://thuviensach.vn

7

SUSAN WOJCICKI

Susan Diane Wojcicki (/woʊˈdʒɪski/ woh-JIS-kee; sinh ngày 5 tháng 7

năm 1968) là một giám đốc công nghệ người Mỹ. Bà là giám đốc điều hành (CEO) của YouTube từ tháng 2 năm 2014. Bà đến từ Los Altos, California, và có tổng giá trị tài sản lên đến 500 triệu đô la Mỹ.

Wojcicki là con gái của Esther Wojcicki, một nhà giáo dục học người Nga gốc Do Thái, và Stanley Wojcicki, giáo sư vật lý người Mỹ gốc Ba Lan tại Đại học Stanford. Bà có hai chị em: Janet Wojcicki - Tiến sĩ, nhà nhân chủng học và là một nhà nghiên cứu bệnh dịch và Anne Wojcicki - nhà sáng lập của 23andMe. Bà sống ở khu kí túc trường Stanford cùng với George Dantzig. Bà tham gia Gunn High School ở Palo Alto, California, và viết cho tờ báo của trường.

https://thuviensach.vn

Công việc kinh doanh đầu tiên của Wojcicki là kinh doanh chuỗi vận chuyển gia vị đến tận từng nhà năm Wojcicki mới 11 tuổi. Khi học ngành nhân văn ở trường đại học, bà đã lần đầu tiên áp dụng khoa học máy tính trên lớp học với tư cách là sinh viên năm cuối.

Wojcicki theo học lịch sử và văn học tại Đại học Harvard và tốt nghiệp vào năm 1990. Bà dự định sẽ theo học tiến sĩ ngành kinh tế và theo đuổi nghề

nghiệp đúng với chuyên ngành của mình nhưng lại quyết định chuyển hướng khi bà phát hiện rằng mình thực sự yêu thích công nghệ.

Bà cũng nhận được bằng Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học và Kinh tế từ Đại học California, Santa Cruz vào năm 1993 và bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration) từ UCLA Anderson School of Management vào năm 1998.

Vào tháng 9 năm 1998, trong tháng mà Google được thành lập, những người sáng lập Larry Page và Sergey Brin đã dùng nhà để xe của Wojcicki ở Menlo Park để mở văn phòng. Trước khi trở thành giám đốc tiếp thị đầu tiên của Google vào năm 1999, Wojcicki đã làm tiếp thị cho Intel tại Santa Clara, California, và đã từng là quản lý và là chuyên viên tư vấn tại Bain & Company và R.B. Webber & Company. Ở Google, bà làm việc ở dự án tiếp thị lan rộng đầu tiên, Google Doodles. Wojcicki cũng tham gia phát triển và đóng góp thành công cho Google như Google Images and Google Books.

Wojcicki thành công ở Google khi trở thành phó Chủ tịch cấp cao Quảng cáo và Thương mại và dẫn dắt các sản phẩm quảng cáo và phân tích, bao gồm AdWords, AdSense, DoubleClick, và Google Analytics.

YouTube, một dự án khởi nghiệp nhỏ, đã rất thành công trong việc cạnh tranh với dịch vụ cung cấp video của Google, được giám sát bởi Wojcicki.

Bà ấy đã đưa ra đề xuất là mua lại YouTube.

https://thuviensach.vn

Bà đảm nhiệm hai thương vụ mua bán lớn của Google - 1.65 tỷ đô la Mỹ

mua lại YouTube vào năm 2006 và 3.1 tỷ đô la Mỹ mua lại DoubleClick năm 2007.

Vào tháng 2 năm 2014 bà trở thành Giám đốc điều hành của YouTube.

Wojcicki được gọi là "Người quan trọng nhất trong lĩnh vực quảng cáo", được nêu tên trong top 100 người có ảnh hưởng lớn nhất năm 2015 của tạp chí Time và được nhắc đến trong một danh mục sau đó của tạp chí là

“Người phụ nữ quyền lực nhất trên Internet”.

Trong khoảng thời gian Wojcicki là giám đốc điều hành của YouTube, công ty đã chạm mốc 1.9 tỷ người dùng đăng nhập trong vòng một tháng và những người sử dụng đã xem một tỷ giờ mỗi ngày. Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành, tỷ lệ nhân viên là nữ của Youtube đã tăng từ

24% đến gần 30%.

https://thuviensach.vn

"Chắc chắn có rất nhiều khó khăn và bài học lãnh đạo trong suốt hành trình khởi nghiệp của bạn nhưng đừng bao giờ tử bỏ, xác định tầm nhìn với quãng đường bạn muốn đi".

“Tôi duy trì triết lý “chia ngăn”: vạch ranh giới rõ ràng giữa công việc và gia đình. Các con tôi biết mẹ chúng sẽ luôn có mặt ở nhà mỗi tối để dùng bữa.”

- Susan Diane Wojcicki -

https://thuviensach.vn

8

ANA PATRICIA BOTÍN

Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola O'Shea, DBE (sinh ngày 04 tháng 10

năm 1960) là người Tây Ban Nha làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Ngày 10 tháng 09 năm 2014, bà được chỉ định trở thành Chủ tịch điều hành Tập đoàn Santander, và là người thứ tư trong dòng họ đảm nhận chức vị này.

Trước đo bà là CEO của Santander Anh Quốc vào tháng 12 năm 2010.

Năm 2005, Botín được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, bà đứng thứ 99. Vào năm 2009, bà vượt lên bị trí 45, và thứ hạng của bà tăng dần đến 2018 và đã vươn lên vị

trí thứ 8. Tháng 12 năm 2013, bà được Đài BBC xếp hạng là người phụ nữ

quyền lực thứ 3 của Anh Quốc.

Botín là con gái của ông chủ ngân hàng người Tây Ban Nha - Emilio Botín, người đã từng là Chủ tịch điều hành của Grupo Santander Tây Ban Nha và https://thuviensach.vn

Paloma O'Shea. Bà theo học tại St Mary, sau đó học kinh tế tại Bryn Mawr College.

Ít ai biết trước khi trở thành chủ tịch điều hành, bà từng làm việc tại JP

Morga, Mỹ trong suốt 8 năm. Vào năm 1988 bà quay trở lại Tây Ban Nha và bắt đầu làm việc cho Santander. Đến năm 2002, bà trở thành Chủ tịch điều hành của Ngân hàng Tây Ban Nha Banesto.

Tháng 11 năm 2010, Botín chính thức trở thành CEO của Santander Anh Quốc. Bà luôn tìm kiếm thử thách, điều đó được chứng mình qua việc vào 2013, bà đến với Coca-Cola với tư cách giám đốc.

Bà kết hôn với Guillermo Morenés Mariátegui, người cũng làm cùng trong ngành ngân hàng. Họ có ba người con: Felipe Morenés Botín, Javier Morenés Botín, và Pablo Morenés Botín.

Năm 2010, chồng bà đã mua một biệt thự sáu phòng tại Belgravia, London.

Họ cũng sở hữu một biệt thự tại khu trượt tuyết ở Gstaad, Thụy Sĩ.

https://thuviensach.vn

9

MARILLYN HEWSON

Marillyn A. Hewson (sinh ngày 27 tháng 12 năm 1953) là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Lockheed Martin. Năm 2015, Hewson được tạp chí Forbes xếp thứ 20 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Hewson được sinh ra tại Junction City, Kansas. Bà tốt nghiệp với tấm bằng Bachelor of Science (Cử nhân Khoa học) về business administration (Quản trị kinh doanh) và bằng Master of Arts (Thạc sĩ) về economics (Kinh tế) của trường University of Alabama (Đại học Alabama). Ngoài ra bà cũng theo học ở Columbia Business School (Trường kinh doanh Columbia) và Harvard Business School executive development programs (Chương trình phát triển điều hành ở Harvard).

https://thuviensach.vn

Hewson làm việc tại Lockheed Martin từ năm 1983. Bà đã giữ rất nhiều chức vụ điều hành của công ty, bao gồm Chủ tịch và Giám đốc điều hành, Phó Chủ tịch điều hành hệ thống kinh doanh điện tử của Lockheed Martin, Phó chủ tịch điều hành toàn cầu cho Lockheed Martin Aeronautics, Chủ

tịch và Tổng giám đốc trung tâm hàng không Kelly, L.P., và Chủ tịch của Lockheed Martin Logistics Services.Vào ngày 9 tháng 11 năm 2012, bà được bầu vào ban giám đốc của Lockheed Martin. Bà trở thành CEO của Tập đoàn từ năm 2013. Ngoài ra bà cũng nằm trong Ban Giám đốc của Sandia National Laboratories từ năm 2010 và DuPont từ năm 2007. Từ khi trở thành CEO năm 2013, bà đã khiến vốn hóa thị trường của Lockheed tăng gấp đôi.

Vào tháng 7 năm 2015, Hewson thông báo mua lại Sikorsky Aircraft, nhà sản xuất máy bay trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk, mục tiêu tạo dựng khả năng tự sản xuất trực thăng cho Lockheed. Hewson cùng đó cũng hướng sang mảng sản xuất vũ khí quân sự.

Trong những năm 2010, 2011, 2012, và 2015, bà được tạp chí Fortune vinh danh là một trong top "50 nữ doanh nhân quyền lực nhất". Số ra ngày 15

tháng 9 năm 2015 của Fortune, Hewson được xếp ở vị trí thứ 4. Bà đứng thứ 21 trong những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới được công bố bởi tạp chí Forbes năm 2014. Nữ doanh nhân sau đó đã tăng một hạng lên vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng đó của Forbes vào năm 2015.

Hewson nằm trong Wash100 năm 2017 để tập trung cho thị trường quốc tế

và tham gia lãnh đạo chương trình F-35.

Năm 2017, Hewson đứng thứ 35 trong danh sách của Harvard Business Review "Những CEO thành công nhất thế giới năm 2017".

Năm 2018, Hewson nhận giải thưởng tại Edison Achievement Award nhờ

khả năng lãnh đạo và những thành tích trong việc cống hiến lâu dài cho sự

đổi mới thế giới.

https://thuviensach.vn

“Khi thời cơ đến, đừng bao giờ từ chối.”

- Marillyn A. Hewson -

https://thuviensach.vn

10

GINNI ROMETTY

Virginia "Ginni" M. Rometty (sinh năm 1958) là Tổng Giám đốc Điều hành của công ty IBM, có hiệu lực từ ngày 1/1/2012. Như vậy bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành người đứng đầu hãng IBM. Trước khi được bổ

nhiệm làm Tổng Giám đốc Điều hành, bà giữ chức Phó chủ tịch cấp cao và điều hành Nhóm Bán hàng, Tiếp thị và Chiến lược ở IBM. Bà là một trong số "50 phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh" do tạp chí Fortune công bố

trong 7 năm liên tiếp, xếp hạng 7 vào năm 2011.

Rometty tốt nghiệp Trường Khoa học kỹ thuật và Khoa học ứng dụng Robert R. McVormick (Robert R. McCormick School of Engineering and Applied Science) tại Đại học Tây Bắc năm 1979, đậu bằng cử nhân khoa học máy tính và khoa học kỹ thuật điện với thứ hạng cao.

https://thuviensach.vn

Sau khi tốt nghiệp năm 1979, Rometty tới làm việc cho Đại học Kettering (ở Flint, Michigan, trước kia là "General Motors Institute"); năm 1981, bà vào làm systems engineer (chuyên viên thiết kế chế tạo hệ thống) trong hãng IBM tại cơ sở của hãng ở Detroit. Bà gia nhập Nhóm tư vấn của IBM

năm 1991. Năm 2002, bà "tranh đấu mua hãng tư vấn kinh doanh lớn –

Pricewaterhouse Coopers Consulting - với giá 3,5 tỷ dollar Mỹ". Rometty trở thành phó chủ tịch cấp cao và điều hành Nhóm bán hàng, tiếp thị và chiến lược năm 2009. Rometty được cho là "đã dẫn đầu chiến lược phát triển của IBM bằng cách đưa công ty vào Điện toán đám mây và môn phân tích kinh doanh. Bà cũng đã lãnh đạo việc chuẩn bị Watson, trò chơi máy tính "Jeopardy !" cho sử dụng thương mại".

Ngày 25/10/2011, IBM loan báo rằng bà sẽ là Tổng giám đốc điều hành sắp tới của công ty, và Sam Palmisano sẽ từ chức nhưng vẫn giữ chức Chủ tịch.

Việc bổ nhiệm Rometty sẽ đánh dấu lần đầu tiên một phụ nữ làm Tổng giám đốc điều hành công ty IBM. Về việc thăng chức của bà, Palmisano nói rằng: "Ginni được thăng chức vì bà xứng đáng với chức đó... Điều này không liên quan gì tới các chính sách xã hội tiến bộ".

Rometty là ủy viên Ban quản trị trường alma mater Đại học Tây Bắc (Hoa Kỳ) cũng như ủy viên Ban Giám thị của Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Bà cũng đã là thành viên Ban Giám đốc AIG từ năm 2006 tới năm 2009.

https://thuviensach.vn

"Tôi đã học được rằng sự tăng trưởng và cảm giác thoải mái không bao giờ cùng tồn tại. Bạn hãy tự hỏi mình khi nào bạn sẽ có cơ hội học hỏi và phát triển nhiều nhất? Tôi đảm bảo rằng đó là khi bạn phải đối mặt với những cơ hội mới đầy rủi ro".

- Virginia "Ginni" M. Rometty -

https://thuviensach.vn

11

SHERYL SANDBERG

Sheryl Kara Sandberg ( /ˈsændbɜːrɡ/; sinh ngày 28 tháng 8 năm 1969) là một quản trị viên công nghệ, nhà hoạt động xã hội, tác giả viết sách người Mỹ. Bà là Giám đốc Điều hành (COO) của mạng xã hội Facebook và là người sáng lập trang Leanin.org (hay Lean In Foundation). Tháng 6 năm 2012, bà được hội đồng quản trị của Facebook bổ nhiệm và trở thành người phụ nữ đầu tiên có mặt trong ban quản lý của trang mạng này. Trước đó, Sandberg là Phó Giám đốc bộ phận kinh doanh trực tuyến quốc tế của Google, bà còn hoạt động trong chiến dịch thiện nguyện Google.org, một nhánh của Google. Bà cũng từng là tham mưu trưởng cho thư ký của Bộ

Ngân khố Hoa Kỳ, Lawrence Summers.

Năm 2012, bà lọt vào danh sách 100 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới do tạp chí Time công bố. Tính đến tháng 6 năm 2015, tổng giá trị

https://thuviensach.vn

tài sản của Sheryl ước tính khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, dựa trên số cổ phần mà bà nắm giữ ở Facebook và các công ty khác.

Sandberg sinh năm 1969 tại thủ đô Washington, D.C. trong một gia đình gốc Do Thái, bà là người con cả của ông Joel Sandberg và bà Adele (tên họ

thời con gái: Einhorn), dưới Sheryl Sandberg còn có hai người em nữa. Bố

bà là bác sĩ nhãn khoa và mẹ bà là một giảng viên đại học chuyên ngành tiếng Pháp.

Gia đình bà chuyển tới sống ở thành phố biển Nam Miami, bang Florida, khi bà mới 2 tuổi. Học lực của bà "luôn luôn đứng đầu lớp". Kết thúc trung học, bà xếp hạng tốt nghiệp cao thứ chín với số điểm trung bình môn 4,646.

Năm 1987, Sandberg nhập học đại học khai phóng của trường Harvard. Bà tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành kinh tế năm 1991.

Năm 1993, bà tiếp tục theo học trường Harvard Business (trường quản trị

kinh doanh của đại học Harvard) và nhận được học bổng ngay trong năm học đầu tiên. Năm 1995, bà nhận bằng Cử nhân quản trị kinh doanh (MBA) loại xuất sắc nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học mùa xuân năm 1995, Sandberg làm tư vấn quản trị cho công ty McKinsey & Company trong khoảng một năm (1995-1996).

Từ năm 1996 đến 2001, bà làm việc cho Larry Summers, thư ký Bộ Ngân khố Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Bill Clinton. Sandberg làm trong kho bạc nhà nước, giúp gia hạn các khoản nợ trong giai đoạn khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997.

Khi đảng Cộng hòa nắm quyền lãnh đạo tháng 11 năm 2000, Sandberg xin thôi việc và chuyển đến thung lũng Silicon vào năm 2001 sau đó. Bà bắt đầu làm việc cho Google ở vị trí Phó Giám đốc bộ phận kinh doanh trực tuyến quốc tế từ tháng 11 năm 2001 tới tháng 3 năm 2008.

https://thuviensach.vn

Cuối năm 2007, Mark Zuckerberg, đồng sáng lập và tổng giám đốc điều hành mạng xã hội Facebook, đã gặp mặt Sandberg tại một bữa tiệc Giáng sinh. Zuckerberg không hề có ý định thuê giám đốc điều hành (COO) nhưng cho rằng Sandberg là "một người phù hợp hoàn hảo" cho vị trí này.

Tháng 3 năm 2008, Facebook tuyên bố chính thức mời bà vào làm ở vị trí COO.

Sau khi nhận việc tại đây, Sandberg bắt đầu nhanh chóng tìm hiểu những phương thức để Facebook thêm sinh lời. Từ đó, Facebook bắt đầu đưa vào các "mục quảng cáo một cách thận trọng"; tới năm 2010, Facebook bắt đầu thu lãi nhiều hơn từ các hoạt động quảng cáo này. Riêng với Sandberg, bà giám sát nhiều hoạt động của công ty như: thương mại, marketing, phát triển kinh doanh, nhân sự, chính sách công, và truyền thông.

Năm 2012, bà trở thành thành viên thứ tám (và là thành viên nữ đầu tiên) của hội đồng quản trị Facebook.

Năm 2009 Sandberg nằm trong hội đồng quản trị của công ty Walt Disney.

Bà cũng làm trong ban quản trị của tổ chức phụ nữ Women for Women International, Center for Global Development và V-Day. Trước đó bà làm quản lý cho công ty đồ uống Starbucks với mức lương hàng năm vào khoảng $280 000 đô la Mỹ, hay một số công ty, tổ chức khác như

Brookings Institution và Ad Council.

Sandberg phát hành cuốn sách đầu tiên: Lean In: Women, Work, and the Will to Lead (tựa tiếng Việt: Dấn thân - Phụ nữ, công việc, và quyết tâm lãnh đạo) ngày 11 tháng 3 năm 2013. (đồng tác giả: Nell Scovell, nhà xuất bản: Knopf)

Cuốn sách viết về lãnh đạo và phát triển kinh doanh, những vấn đề về việc thiếu phụ nữ trong bộ máy nhà nước, kinh doanh cũng như về chủ nghĩa nữ

quyền. Tính đến mùa thu năm 2013, Lean In đã bán được hơn một triệu bản và từng nằm trong danh sách bán chạy (bestseller) khi mới ra mắt.

https://thuviensach.vn

Lean In chỉ cho những phụ nữ hiện đại con đường gặt hái thành công, theo đuổi mục đích trong cuộc sống, chỉ cho những người đàn ông cách đóng góp vào một xã hội công bằng hơn. Cuốn sách nêu lên những rào cản khiến phụ nữ khó thăng tiến nghề nghiệp và chạm đến vị trí lãnh đạo như: sự

phân biệt đối xử, phân biệt giới tính hay quấy rối tình dục. Sandberg nhấn mạnh, để thay đổi thì phụ nữ cần phải phá bỏ những chướng ngại vật kể cả

từ bên ngoài và do chính bản thân mình tạo ra bằng cách đấu tranh và "dấn thân" vào những thử thách phía trước. Cô kêu gọi thêm nhiều tiếng nói mạnh dạn nữa từ phái nữ, để từ đó chia đều cơ hội cho tất cả mọi người.

Giới phê bình cho rằng Sandberg là người "ở một tầm quá cao" nên "không nhận ra" những rắc rối mà người phụ nữ bình thường phải đối mặt trong công việc. Sandberg khẳng định bà đã đề cập đến những vấn đề này trong sách và rằng bà "nhận thức sâu sắc những khó khăn của phụ nữ khi họ vừa phải hoàn thành công việc vừa phải chăm sóc gia đình". Mục đích của bà viết sách là để "đưa ra những lời khuyên hữu ích mà bà đã từng trải từ lâu trước khi nghe nói tới Google hay Facebook.”

Tháng 11 năm 2016, Sandberg đổi tên Quỹ Lean In thành Quỹ gia đình Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family Foundation nhằm gây vốn cho trang web LeanIn.Org và một dự án khác xoay quanh cuốn sách Option B

của bà. Sandberg cũng chuyển tới $100 triệu đô la Mỹ vốn cổ phần ở

Facebook sang để gây quỹ và các hoạt động từ thiện khác.

Sandberg kết hôn lần đầu năm 24 tuổi và ly hôn một năm sau đó (1993-1994). Đến năm 2004, bà cưới Dave Goldberg, một quản trị viên của Yahoo! và sau này là tổng giám đốc (CEO) của SurveyMonkey. Cặp đôi sinh được hai con, một trai và một gái. Ngày 1 tháng 5 năm 2015, Dave Goldberg bất ngờ qua đời do chấn thương đầu khi ngã từ máy chạy bộ

trong chuyến du lịch của hai vợ chồng ở México. Sandberg sau đó chia sẻ

chồng cô mất vì rối loạn nhịp tim chứ không phải vì cú ngã trên.

https://thuviensach.vn

"Một thế giới công bằng phải là khi phụ nữ nắm quyền một nửa thế giới và các công ty còn đàn ông thì chăm sóc một nửa những tổ ấm gia đình."

- Sheryl Kara Sandberg -

https://thuviensach.vn

12

GAIL BOUDREAUX

Gail Koziara Boudreaux sinh năm 1960 là một vận động viên và nữ doanh nhân người Mỹ. Khi còn học Cao Đẳng, bà là vận động viên xuất sắc đại diện cho đội bóng rổ Dartmouth Big Green Women từ năm 1978 đến 1982.

Sau đó, bà tiếp tục trở thành cố vấn cho nhiều công ty lớn như Aetna, BlueCross BlueShield của Illinois (2002) và UnitedHealth (2008). Năm 2009, bà nằm trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Forbes bình chọn, bà đứng thứ 54. Suốt những năm sau đó, vị trí của bà đều thăng hạng và đến 2018, bà đứng ở vị trí 12.

Năm 2014, bà từ chức CEO của UnitedHealthcare, sau đó tự thành lập công ty tư vấn chăm sóc sức khỏe GKB Global Health, LLC.

https://thuviensach.vn

Gail học tại trường trung học Chicopee, Chicopee, Massachusetts. Đội bóng rổ của bà đã chiến thắng và đạt chức vô địch liên bang. Trong suốt những năm học trung học, bà đạt được những thành tích đáng nể trong thể

thao. Koziara đứng đầu danh sách điểm số cao nhất của Big Green trong suốt ba năm liền học cao đẳng, và tiếp tục tạo nên những kỉ lục của trường.

Bà trở thành tay ghi điểm hàng dầu của Dartmouth.

Bà tốt nghiệm trường cao đẳng Dartmouth năm 1982. Sau đó theo học về

kinh tế tại đại học Columbia và tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu ấn tượng năm 1989.

Bà đã làm việc tại AETNA suốt 20 năm, và năm 2002 bà trở thành Chủ tịch Điều hành của Blue Cross/Blue Shield, Illinois. Sau đó bà trở thành phó chủ tịch điều hành cho External Operations Health Care Service Corporation, nơi mà sau đó chuyển hợp nhất với Blue Cross/Blue Shield, Illinois.

Vào tháng 5 năm 2008, bà trở thành Phó Chủ tịch Điều hành của UnitedHealthcare tại Tập Đoàn UnitedHealth. Từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 11 năm 2014, bà đảm nhiệm vị trí CEO của UnitedHealthcare, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Mỹ với 45 triệu khách hàng cùng doanh thu lên đến 120 tỷ đô-la.

Tháng 12 năm 2017, bà trở thành CEO của Anthem Inc. - công ty tư nhân lớn thứ hai của Mỹ tính đến thời điểm hiện tại.

Bà kết hôn với Terry Boudreaux và có hai con.

https://thuviensach.vn

13

ANGELA AHRENDTS

Angela Jean Ahrendts, DBE (sinh ngày 7 tháng 6 năm 1960) là một doanh nhân người Mỹ và hiện đang là Phó Chủ tịch mảng bán lẻ của Apple. Bà đã từng là CEO của Burberry từ 2006 đến 2014. Ahrendts rời Burberry đến Apple vào năm 2014. Bà đứng ở vị trí 25 trong bảng xếp hạng 100 người quyền lực nhất thế giới của Forbes năm 2015 và giờ đây 2018, bà vững trãi ở vị trí thứ 13. Bà cũng là thành viên của hội đồng tư vấn kinh tế cho Thủ

tướng Anh cho đến khi hội đồng này bị giải thể năm 2016.

Ahrendts là người con thứ ba trong gia đình sáu người con, được sinh ra và lớn lên tại New Palestine, Ấn Độ. Bố của Richard Ahrendts là một doanh nhân còn mẹ bà, Jean, là một nội trợ.

Bà tham gia đội cổ vũ khi theo học tại trường trung học New Palestine.

Năm 1982, bà tốt nghiệp ngành M&M đại học Ball State tại Muncie, Ấn Độ.

https://thuviensach.vn

Adrendts chuyển đến New York và làm việc trong ngành thời trang. Sau khi chuyển đổi nhiều vị trí tại Warnaco, Adrendts gia nhập Donna Karan International năm 1989. Vào năm 1996, bà được Leslie Wexner mời về để

mở rộng hệ thống Bendel tới 50 thị trường mới, nhưng dự án này đã bị

dừng lại bởi hội đồng quản trị hai năm sau đó.

Năm 1998, bà tham gia Fifth & Pacific với vị trí Phó Chủ tịch thiết kế và phân phối. Năm 2001, bà thăng chức lên vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn cho mảng thiết kế và phân phối, phụ trách tới 20 thương hiệu chủ chốt bao gồm Laundry by Shelli Segal, Lucky Brand Dungarees và kênh bán lẻ thời trang nam của Liz Claiborne Inc. Năm 2002, bà tiếp tục được thăng chức lên phụ

trách toàn bộ các sản phẩm của Liz Claiborne cho cả dòng thời trang nam và nữ.

Ahrendts gia nhập Burberry vào tháng một năm 2006, đảm nhiệm vị chí CEO và ngày 1 tháng 7 năm 2006, thay thế cho Rose Marie Bravo. Tại đây bà đã phát triển Burberry lên một tầm cao mới, doanh thu tăng vượt bậc từ

2 tỷ đô lên đến 7 tỷ đô. Theo như CNN Money, bà trở thành CEO được trả

lương cao nhất ở Anh Quốc với mức 26.3 triệu đô.

Đến ngày 1 tháng 5 năm 2014, Apple đã công bố Phó Chủ tịch mới cho mảng bán lẻ và không ai khác chính là Ahrendts cùng với mức lương 70

triệu đô, cao hơn cả CEO Tim Cook. Đến tháng 8 năm 2016, bà nắm giữ

khoảng 11 tỷ đô giá trị cổ phiếu của Apple.

Vừa rồi, vào ngày 5 tháng 2 năm 2019, Apple đưa ra thông báo Ahrendts có thể sẽ rời Apple vào tháng 5 tới đây, nhường chỗ cho Deirdre O’Brien.

Không chỉ nổi tiếng với con đường sự nghiệp lừng lẫy, Ahrendts còn khiến nhiều người ganh tị với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Bà gặp chồng mình Gregg Couch từ hồi cấp một và yêu nhau xa những 17 năm. Cặp đôi kết hôn và có ba người con: Sommer và Angelina, và con trai Jennings. Gia https://thuviensach.vn

đình rất quan trọng với Ahrendts - Bà đã từng từ chối đi tham dự Oscars để

giành nhiều thời gian bên gia đình hơn.

https://thuviensach.vn

“Đối với những phụ nữ ở cơ quan của tôi, tôi luôn nói với họ rằng trước hết họ phải làm tròn bổn phận là một người mẹ, và bản thân tôi cũng có trách nhiệm phải làm gương cho họ”.

- Angela Jean Ahrendts -

https://thuviensach.vn

14

SAFRA CATZ

Safra A. Catz (tiếng Do Thái: ץכ ארפצ, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1961) là một giám đốc kinh doanh người Mỹ gốc Israel. Bà là Giám đốc Điều hành của Tập đoàn Oracle từ tháng 4 năm 1999, và là thành viên hội đồng quản trị từ năm 2001. Vào tháng 4 năm 2011, bà được bổ nhiệm làm đồng chủ

tịch và giám đốc tài chính, chịu trách nhiệm báo cáo cho người sáng lập /

CTO Larry Ellison. Vào ngày 18 tháng 9 năm 2014, Oracle thông báo rằng Larry Ellison sẽ từ chức CEO và Mark Hurd cùng Safra Catz đã được bổ

nhiệm làm CEO mới.

Catz sinh ra ở Holon, Israel, với cha mẹ là người Do Thái. Cha bà là một người nhập cư từ Romania. Bà chuyển từ Israel đến Brookline, Massachusetts lúc 6 tuổi.

https://thuviensach.vn

Catz tốt nghiệp Trường trung học Brookline. Bà tốt nghiệp cử nhân tại Trường Wharton thuộc Đại học Pennsylvania năm 1983 và nhận bằng Tiến sĩ luật của khoa Luật Đại học Pennsylvania năm 1986.

Catz là một chủ ngân hàng tại Donaldson, Lufkin & Jenrette, tham gia vào năm 1986; Catz từng là Giám đốc Điều hành từ tháng 2 năm 1997 đến tháng 3 năm 1999 và Phó Chủ tịch cấp cao từ tháng 1 năm 1994 đến tháng 2 năm 1997 và trước đây bà đã giữ nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng từ

năm 1986. Bà đã là một giám đốc không điều hành của Hyperion Solutions kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2007. Bà là thành viên của hội đồng điều hành của TechNet kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2013. Bà từng là giám đốc của PeopleSoft Inc. kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2004 và Stellent Inc. kể từ

ngày 12 tháng 12 năm 2006.

Catz gia nhập Tập đoàn Oracle vào tháng 4 năm 1999 và trở thành thành viên Hội đồng quản trị của công ty vào tháng 10 năm 2001 và là Chủ tịch Tập đoàn Oracle vào đầu năm 2004. Bà đã thúc đẩy các nỗ lực của Oracle năm 2005 để có được phần mềm đối thủ PeopleSoft trong việc tiếp quản 10,3 tỷ đô la. Catz cũng là Giám đốc tài chính của công ty, tạm thời đóng vai trò đó từ tháng 11 năm 2005 đến tháng 9 năm 2008 và từ tháng 4 năm 2011 đến nay. Mark Hurd tham gia với tư cách đồng Chủ tịch vào năm 2010.

Trong năm 2009, bà được Fortune xếp hạng là người phụ nữ quyền lực thứ

12 trong kinh doanh. Năm 2009, bà cũng được Forbes xếp hạng thứ 16

trong danh sách những người phụ nữ kinh doanh quyền lực nhất. Trong năm 2014, bà được xếp hạng ở vị trí 24. Theo một phân tích tương tự được công bố bởi Fortune, bà là người phụ nữ được trả lương cao nhất trong số

các công ty trong danh sách Fortune 1000 năm 2011, nhận được 51,695,742

USD trong tổng số tiền thù lao.

Catz là giảng viên kế toán tại Trường Kinh doanh Stanford. Catz là giám đốc của Tập đoàn HSBC từ năm 2008 đến năm 2015.

https://thuviensach.vn

Sau cuộc bầu cử của Donald Trump, Catz là một trong những CEO cao cấp, đúng cùng hàng ngũ như Tim Cook, Sheryl Sandberg và Jeff Bezos, được mời nói chuyện với tổng thống sau đó được bầu về khả năng chiếm một vị

trí trong chính trị. Theo Bloomberg, bà được xem xét chức vụ Đại diện Thương mại Mỹ hoặc Giám đốc Tình báo Quốc gia.

Catz là CEO nữ được trả lương cao nhất của bất kỳ công ty Mỹ nào kể từ

tháng 4 năm 2017, kiếm được 40,9 triệu đô la sau khi giảm 23% tổng số

tiền bồi thường của bà so với năm 2016.

Catz được bầu vào ban giám đốc của Công ty Walt Disney vào ngày 7

tháng 12 năm 2017, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 2 năm 2018.

https://thuviensach.vn

15

ISABELLE KOCHER

Isabelle Kocher (sinh ngày 9 tháng 12 năm 1966) là một doanh nhân người Pháp. Bà hiện đang là CEO của Engie (trước đây là GDF Suez). Bà là khuôn mặt mới trong danh sách năm 2017.

Isabelle Kocher tốt nghiệp trường École ở Pháp năm 1987 và khoa kỹ thuật Mines ParisTech. Bà cũng là giáo sư về mật mã lượng tử và chứng chỉ

Postgradute về vật lý.

Từ 1997 đến 1999, Kocher đảm nhiệm vị trí giám đốc ngân quỹ bưu chính viễn thông, được giám sát bởi Vụ Ngân Sách Pháp. Những năm 1998 đến 2002, bà phụ trách cố vấn cho Thủ tướng Pháp Lionel Jospin.

Bà cũng gia nhập công ty Suez năm 2002 với các vị trí quan trọng. Vào năm 2011, bà được chỉ định trở thành CFO của GDF Suez và sau đó vào ngày 3 tháng 5 năm 2016, bà chính thức trở thành nữ CEO của Engie, thay thế cho Gérard Mestrallet. Bà đã đưa ra nhiều sáng kiến và thay đổi đột phá https://thuviensach.vn

trong suốt quá trình điều hành, không chỉ đối với GDF Suez mà còn tác động tới kinh tế của Pháp nói chung.

https://thuviensach.vn

16

ADENA FRIEDMAN

Adena T. Friedman (sinh năm 1969) là một doanh nhân người Mỹ. Bà hiện là Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Nasdaq. Bà từng là Giám đốc Điều hành và Giám đốc Tài chính của tập đoàn The Carlyle Group.

Vào tháng 5 năm 2014, Friedman trở lại NASDAQ OMX với tư cách là Chủ tịch của các giải pháp công nghệ thông tin và doanh nghiệp toàn cầu.

Vào tháng 11 năm 2016, bà được bổ nhiệm làm Giám đốc Điều hành của NASDAQ.

Sinh ra tại Adena Robinson Testa và lớn lên ở Baltimore, bà là con gái của Michael D. Testa, Giám đốc quản lý tại T. Rowe Price, và Adena W. Testa, một luật sư trong công ty luật của Stewart, Plant & Blumenthal. Bà theo https://thuviensach.vn

học trường Quốc gia Roland Park. Bà tốt nghiệp cử nhân khoa học chính trị

tại Williams College và bằng MBA của trường Owen Graduate School of Management.

Tính đến năm 2017, bà được liệt kê ở vị trí thứ 31 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới bởi Forbes. Friedman trở thành CEO

vào ngày 1 tháng 1 năm 2017 của Nasdaq. Điều này đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên dẫn đầu một công ty trao đổi toàn cầu.

Vào năm 1993, bà kết hôn với Michael Cameron Friedman trong buổi lễ tại Giáo hội trưởng nhiệm ở Hanover, New Hampshire. Hiện tại cặp đôi đã có hai người con.

https://thuviensach.vn

17

HO CHING

Hà Tinh (chữ Hán: 何晶, tên tiếng Anh: Ho Ching) hay là vợ thứ hai của Lý Hiển Long, thủ tướng đương nhiệm của Singapore. Hiện bà là Tổng Giám đốc Điều hành quỹ đầu tư của chính phủ Singapore Temasek Holdings, quỹ đầu tư lớn nhất Singapore có tổng tài sản theo ước tính của Bloomberg có giá trị 65 tỷ USD.

Năm 2005, tạp chí Fortune đã xếp bà vào thứ 11 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất trong kinh doanh (bên ngoài Hoa Kỳ). Vị trí này năm 2004 của bà là thứ 5, thứ 10 năm 2003. Năm 2006, cũng tạp chí này đã nhận xét Ho Ching đã "đánh giá nhầm ngoạn mục" trong vụ mua lại cổ phiếu của Shin Corporation. Kể từ thương vụ mua đó, cổ phiếu của Shin https://thuviensach.vn

đã rớt giá 43% và Temasek sẽ cam chịu một cuộc điều tra rắc rối tiềm tàng của chính phủ mới ở Thái Lan đối với tài sản của Thaksin và đe dọa tịch thu, hủy bỏ thương vụ và phạt nặng."

Năm 2007, bà đã được bầu chọn là một trong "100 người đàn ông và phụ

nữ có ảnh hưởng nhất" định hướng thế giời bởi tạp chí Time.

https://thuviensach.vn

18

EMMA WALMSLEY

Emma Natasha Walmsley, (sinh vào tháng 6 năm 1969) là Chủ tịch tập đoàn (CEO) GlaxoSmithKline. Bà là người kế nhiệm Sir Andrew Witty, người đã nghỉ hưu vào năm 2017.

Walmsley sinh vào tháng 6 năm 1969 ở Barrow-in-Furness tại Lancashire (nay là Cumbria), con gái của Phó đô đốc Robert Walmsley và phu nhân Christina Walmsley. Bà từng theo học trường St Swithun's School, Winchester và từng có bằng Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ học Cổ điển và Hiện đại ở Đại học Oxford.

Walmsley từng làm việc ở L’Oreal trong 17 năm với vai trò tổng giám đốc và vai trò hoạt động quảng cáo ở Paris, London và New York. Vào năm 2007, bà được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc, Nhà sản xuất cho L’Oreal Trung Quốc ở Thượng Hải, nơi bà điều hành hoạt động sản xuất của công https://thuviensach.vn

ty, giám sát các nhãn hàng toàn cầu như L’Oréal Paris, Maybelline và Garnier, cũng như là Mininurse, một nhãn mỹ phẩm chăm sóc da của Trung Quốc. Vào thời điểm bà chuyển sang GSK vào năm 2010, trích dẫn lời thành viên công ty Advertising Age rằng họ đã rất bất ngờ trước sự rời đi của bà ở L’Oreal, nơi bà đang nắm giữ chức vụ rất cao.

Bà tham gia GlaxoSmithKline vào tháng 8 năm 2010 với vai trò là Giám đốc điều hành của người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe ở Châu Âu, sáng lập vào tháng 10 năm 2011 để tiến đến người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe toàn cầu với cương vị là Chủ tịch người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe toàn cầu và thành viên của ban quản trị. Vào tháng 3 năm 2015 bà trở thành Chủ tịch hội đồng quản trị của Người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe. Walmsley đã tham gia dẫn đầu tiếp thị sản phẩm ở các thị trường nổi. Dưới sự lãnh đạo sản xuất các sản phẩm bán lẻ, một trong những tập đoàn lớn nhất về sức khỏe với các nhãn hàng như Panadol, Voltaren và Horlicks, thu về gần 1/4

lợi nhuận của GlaxoSmithKline.

Bà là Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty vào tháng 4 năm 2017, điều này giúp Walmsley trở thành người phụ nữ đầu tiên điều hành ngành dược phẩm của công ty. Ở thời điểm đó, các chuyên gia cho rằng sự bổ nhiệm của Walmsley được cho như là một dấu hiệu rằng GSK lấy hoạt động tiêu thụ là nòng cốt của công ty.

Vào tháng 8 năm 2017, Walmsley tuyên bố rằng ưu tiên hàng đầu của bà là khiến cho GlaxoSmithKline trở nên dày dặn kinh nghiệm về sản xuất và quảng cáo các loại thuốc mới. Bà tuyên bố một loạt các hạn chế dành cho sản xuất thuốc, đặt mục tiêu phân phối 80% vốn R & D dược phẩm cho tối đa bốn khu vực bệnh. Tuy nhiên, chuyên gia công nghiệp cho rằng quyết định của GlaxoSmithKline để nắm giữ cổ tức của nó sẽ hạn chế số tiền có sẵn cho R & D và mua chất xám từ các công ty khác.

Vào tháng 1 năm 2018, báo cáo cho rằng Walmsley đã thay thế 50 quản trị

viên hàng đầu của GlaxoSmithKline trong các doanh nghiệp của công ty, https://thuviensach.vn

thay thế bằng một số lượng lớn các quản trị viên mới, trong đó có Karenann Terrell của Walmart là giám đốc kĩ thuật và công nghệ .

https://thuviensach.vn

19

U.S. SUPREME COURT JUSTICES

(SONIA SOTOMAYOR, RUTH

BADER GINSBURG, ELENA

KAGAN)

Sonia Sotomayor (phát âm tiếng Anh: /ˈsoʊnjɑː soʊtoʊmaɪˈjɔr/) (sinh 25

tháng 6 năm 1954) là thẩm phán Tòa án Tối cao Hoa Kỳ từ ngày 8 tháng 8

năm 2009. Trước đó, bà từng là thẩm phán liên bang tại Tòa án Thượng thẩm Hoa Kỳ Địa phận số 2. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã đề cử bà vào chức vụ Thẩm phán Tòa án Tối cao đề thay thế Thẩm phán David Souter sẽ về hưu. Bà được Thượng viện phê chuẩn https://thuviensach.vn

vào ngày 6 tháng 8. Sotomayor là người gốc Puerto Rico, sinh ra tại khu The Bronx của thành phố New York. Cha bà qua đời khi bà lên chín tuổi, và từ đó bà được mẹ nuôi dưỡng. Bà nhận bằng cử nhân (với hạng danh dự

summa cum laude) tại Đại học Princeton vào năm 1976 và nhận bằng Tiến sĩ Luật (J.D.) từ Trường luật Yale năm 1979, nơi bà làm một biên tập viên cho tờ Yale Law Journal. Tại New York, bà làm Phụ tá Công tố viên trước khi hành nghề tư từ năm 1984. Bà được Tổng thống George H. W. Bush đề

cử làm Thẩm phán Tòa án Sơ thẩm khu vực miền Nam New York vào năm 1991 và được phê chuẩn vào năm 1992.

Sotomayor từng là thẩm phán trong một vài vụ nổi tiếng. Năm 1995, bà đã ra lệnh ngưng cuộc đình công bóng chày năm 1994. Sotomayor cũng đã quyết định cho phép tờ Wall Street Journal đăng lá thư tuyệt mệnh của Cố

vấn Nhà trắng Vince Foster. Năm 1997, bà được Tổng thống Bill Clinton đề cử vào Tòa án Thượng thẩm Địa phận số 2. Sau hơn một năm, bà được phê chuẩn và nhậm chức vào năm 1998. Sotomayor là một Phó giáo sư

(Adjunct Professor) tại Đại học Luật New York từ năm 1998 đến 2007 và là một giảng viên luật tại Đại học Luật Columbia từ năm 1999.

Trước khi được Obama tiến cử, Sotomayor được coi là một ứng cử viên triển vọng vào Tóa án Tối cao. Năm 2005, các thượng nghị sĩ Dân chủ đã đưa tên Sotomayor cho George W. Bush, nhưng ông đã chọn Samuel A.

Alito, Jr. Trước khi Thẩm phán Souter tuyên bố về hưu, đã có nhiều người suy đoán Sotomayor sẽ được Obama tiến cử vào Tòa án Tối cao. Sau khi Souter tuyên bố về hưu, có tin bà đã lọt vào danh sách rút gọn của các ứng cử viên Obama đang cân nhắc. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, Obama chính thức bổ nhiệm Sotomayor. Bà là thẩm phán gốc Latin đầu tiên trong Tòa án Tối cao.

https://thuviensach.vn

Ruth Bader Ginsburg /ˈbeɪdər/ (tên khai sinh là Joan Ruth Bader; sinh 15

tháng 3 năm 1933) là Phụ tá thẩm phán chánh án của Tòa án tối cao nước Mỹ. Ginsburg đã được chỉ định bởi tổng thống Bill Clinton và tuyên thệ

nhậm chức vào ngày 10 tháng 8 năm 1993 (sau Sandra Day O'Connor), bà là nữ thẩm phán thứ 2 được xác nhận làm trong tòa án, và 1 trong 4 nữ

thẩm phán cùng với Sonia Sotomayor và Elena Kagan, vẫn đang tiếp tục phục vụ cho tòa án. Trước khi Sotomayor gia nhập tòa án và sau khi O'Connor's về hưu, Ginsburg là người phụ nữ duy nhất phục vụ cho Tòa án Tối cao. Trong khoảng thời gian trên, Ginsburg đã trở nên gay gắt hơn với định kiến của chính mình, được ghi nhận bởi các nhà quan sát pháp lý và trong văn hóa đại chúng. Bà được xem là thuộc về phe tự do của tòa án Liberal.

Ginsburg được sinh ra tại Brooklyn, New York, trong gia đình Nga gốc Do Thái. Chị gái qua đời khi bà còn nhỏ, mẹ bà cũng mất không bao lâu sau khi bà tốt nghiệp phổ thông. Bà đã nhận bằng cử nhân ở trường Đại học Cornell, và đã làm mẹ trước khi bắt đầu khóa học luật tại trường Harvard, bà là 1 trong những nữ giới hiếm hoi trong lớp. Ginsburg đã chuyển đến và tốt nghiệp đồng hạng nhất tại trường Luật Columbia.

https://thuviensach.vn

Elena Kagan (/ˈkeɪɡən/; sinh ngày 28 tháng 4 năm 1960) là một trong ba nữ

thẩm phán quyền lực của Mỹ. Bà được bổ nhiệm bởi Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 năm 2010 và tuyên thệ nhậm chức vào tháng 8 năm 2010. Bà là nữ thẩm phán thứ tư hiện đang tiếp tục phục vụ cho tòa án.

Kagan sinh ra và lớn lên ở New York. Sau khi giảng dạy tại Đại học Princeton, Đại học Oxford, và khoa Luật Đại học Harvard, bà gia nhập tòa án cùng với Sonia Sotomayor và Ruth Bader Ginsburg. Bà bắt đầu sự

nghiệp của mình với tư cách là giáo sư tại khoa luật trường Đại học Chicago, sau đó làm việc tại nhà trắng với tư cách cố vấn chính trị của Tổng thống Bill Clinton.

Vào năm 2009, Kagan bắt đầu trở thành nữ tư vấn đầu tiên của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ. Tổng thống Obama đã bổ nhiệm bà thay thế cho thẩm phán John Paul Stevens khi ông nghỉ hưu.

https://thuviensach.vn

20

OPRAH WINFREY

Oprah Gail Winfrey (sinh ngày 29 tháng 1 năm 1954) là người dẫn chương trình đối thoại trên truyền hình (talk show host) và là nhà xuất bản tạp chí, cũng từng đoạt giải Emmy dành cho người Mỹ gốc Phi. Winfrey là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Tháng 9 năm 2006, Oprah Winfrey được chọn bởi tạp chí Forbes để đưa vào danh sách 100 phụ nữ nhiều quyền lực nhất thế giới, với vị trí thứ 14.

Winfrey chào đời tại Kosciusko, tiểu bang Mississippi (Hoa Kỳ) ngày 29

tháng 1 năm 1954 trong một gia đình nghèo là tín hữu thuộc giáo phái Baptist, được đặt tên Orpah Gail Winfrey, theo một nhân vật trong sách Ruth (Ru-tơ) của Kinh Thánh, nhưng bà đỡ khi viết giấy khai sinh đã đánh vần sai tên này và từ đó cô bé mang tên Oprah. Mẹ của Oprah, Vernita Lee, https://thuviensach.vn

là một người hầu phòng, cha bà, Vernon Winfrey, là thợ mỏ, về sau hành nghề hớt tóc, cuối cùng là nghị viên thành phố. Lúc cô bé chào đời, người cha đang ở trong quân đội. Cha mẹ của bà lấy nhau khi chưa đến hai mươi tuổi và không đăng ký kết hôn. Sau khi sinh Oprah, mẹ bà phải chuyển tới phương Bắc để kiếm việc làm, vì vậy bà sống sáu năm trong sự chăm sóc của bà ngoại Haitee Mae. Tuy công việc đồng áng cực khổ nhưng bà ngoại đã dạy Oprah đọc và đưa bà đến nhà thờ, ở đây bà được gọi với biệt danh

"Nhà thuyết giáo" do khả năng trưng dẫn Kinh Thánh của mình. Bà ngoại đã giúp Oprah nên người với cách dạy dỗ khá nghiêm khắc, khi cần thiết bà ngoại dùng một cây roi nhỏ (ở miền Nam đó là một cây roi mềm, chỉ có tác dụng tâm lý hơn là gây đau đớn cho trẻ bị đòn) để nhắc nhở Oprah khi không chịu làm việc nhà hoặc sai trái trong cư xử.

Khi còn bé, Oprah đã tỏ ra rất thông minh và có quyết tâm cao, bà tập đọc khi mới vừa lên hai. Lên sáu Winfrey đến sống với mẹ ở Milwaukee mặc dù cô bé không thể tìm thấy nơi mẹ sự hỗ trợ và khích lệ như ở bà ngoại. Ở

đây Winfrey phải chịu đựng một số ngược đãi vì làn da khá sẫm màu của mình như bị buộc phải ngủ ngoài hiên nhà trong lạnh giá cũng như bị nhục mạ vì gương mặt của bản thân. Oprah thuật lại rằng bà đã bị cưỡng bức khi mới lên chín và thường bị dụ dỗ bởi người bạn trai của người dì họ, Oprah trượt dần vào cuộc sống phóng đãng. Lúc 14 tuổi, bà đến sống với cha ở

Nashville, Tennessee.

Cha bà, Vernon, nghiêm khắc nhưng biết cách khích lệ và xem việc học của cô con gái là một ưu tiên. Winfrey trở thành học sinh xuất sắc và được cấp học bổng toàn phần để theo học tại Đại học Tiểu bang Tennessee, một cơ sở

giáo dục lâu đời dành riêng cho người da đen. Tại đây Winfrey theo học ngành truyền thông học. Lúc 18 tuổi, Winfrey giành được chiến thắng trong cuộc thi hoa hậu da đen tiểu bang Tennessee.

Từ khi Winfrey mới biết nói, bà ngoại tin rằng đứa bé này sẽ xuất hiện trên sân khấu. Khi còn bé, Winfrey đã chơi trò phỏng vấn búp bê và quạ trên https://thuviensach.vn

hàng rào của nhà, nhưng sự nghiệp của bà trong thế giới truyền thông chỉ

đến khi bà vừa được mười bảy tuổi, làm việc cho một chương trình phát thanh của trường trung học.

Khi được nhận vào làm việc cho một đài truyền hình địa phương, đài WTVF-TV của Nashiville, Winfrey là người dẫn chương trình tin tức trẻ

nhất cũng là phụ nữ da đen đầu tiên được giao dẫn chương trình tin tức ở

đây. Năm 1976, Winfrey đến làm việc cho đài WJZ-TV ở Baltimore, là người đồng dẫn chương trình tin tức lúc sáu giờ. Rồi bà được tuyển dụng để cùng Richard Sher dẫn chương trình đối thoại địa phương của WJZ, People Are Talking (Người dân lên tiếng), phát sóng lần đầu ngày 14 tháng 8 năm 1978.

Năm 1983, Winfrey đến thành phố Chicago, tiểu bang Illinois để dẫn chương trình AM Chicago của WLS-TV khi ấy đang ở thứ hạng thấp về số

lượng khán giả. Khi phần đầu chương trình do Winfrey thực hiện được phát sóng ngày 2 tháng 2 năm 1984, chương trình gặt hái thành công và được đổi tên thành Chương trình Oprah Winfrey, kéo dài thời lượng lên đến một tiếng đồng hồ, từ ngày 8 tháng 9 năm 1986 được phủ sóng toàn quốc. Đến giữa thập niên 1990, nội dung chương trình trở nên nghiêm túc hơn, trình bày những vấn đề mà Winfrey cho là hệ trọng đối với phụ nữ như sự thiếu chung thủy, lạm dụng trẻ em và giải phẫu thẩm mỹ. Winfrey thường phỏng vấn những người nổi tiếng về những lĩnh vực họ có liên quan như ung thư, công việc từ thiện, hay sự ngược đãi. Winfrey cũng phỏng vấn những người bình thường nhưng đã thực hiện những điều đặc biệt hoặc có liên quan đến những vụ việc quan trọng đương thời. Một trong những chương trình trong những năm gần đây là "Wildest Dreams" tour, biến ước mơ của nhiều người thành hiện thực như mơ ước về một ngôi nhà mới, một lần gặp gỡ

với người nghệ sĩ họ yêu thích, hoặc một lần xuất hiện trong một chương trình truyền hình nổi tiếng với vai trò người dẫn chương trình. Những buổi thảo luận không chính thức và những buổi đối thoại hỏi đáp với các nhân https://thuviensach.vn

vật nổi tiếng sau chương trình được phát sóng trong nội dung của Oprah After The Show (Oprah ở hậu trường) trên đài Oxygen của cô.

Khi xảy ra một vụ kiện chống lại cô, Winfrey thuê công ty Courtroom Sciences, Inc. của Tiến sĩ Phil MacGraw giúp cô phân tích và xác định thái độ của bồi thẩm đoàn. Tiến sĩ Phil đã gây ấn tượng tốt đến nỗi Winfrey mời ông xuất hiện trên chương trình truyền hình, và đó là một thành công vang dội. Từ đó McGraw xuất hiện trên The Oprah Winfrey Show trong vài năm trước khi ông thực hiện một chương trình riêng cho mình, Tiến sĩ Phil, năm 2004, được thực hiện bởi công ty sản xuất của Winfrey, Harpo Productions.

Có lẽ chương trình nổi tiếng nhất của Oprah là tập đầu của The Oprah Winfrey Show mùa truyền hình (season) thứ 19 vào mùa thu năm 2004, mỗi khán giả tham dự chương trình được tặng một chiếc xe mới hiệu Pontiac G6; có 276 chiếc là quà tặng của hãng xe Pontiac như là một phần trong chương trình quảng bá hình ảnh của hãng.

Buổi Hòa nhạc Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2004 được hướng dẫn bởi Oprah và Tom Cruise với sự tham gia của các nghệ sĩ biểu diễn như Cyndi Lauper, Andrea Bocelli, Joss Stone, Chris Botti, Diana Krall, Tony Bennett và những nghệ sĩ khác. Buổi hòa nhạc được phát sóng trên toàn quốc ngày 23 tháng 12 năm 2004 bởi E! (Entertainment Television – Kênh truyền hình Giải trí). Trong năm 2005, một câu lạc bộ người hâm mộ không chính thức tổ chức vận động đề cử Oprah tranh Giải thưởng Nobel Hòa bình.

Winfrey còn là người đồng sáng lập mạng lưới truyền hình cáp dành cho phụ nữ Oxygen, và là Chủ tịch công ty Harpo Productions (Harpo tức là Oprah đánh vần ngược).

Ngoài truyền hình, cô còn tham gia đóng phim, xuất bản báo và tạp chí, và nhiều lĩnh vực khác. Có thể nói cô là người đa tài và dù ở ngành nghề hay lĩnh vực nào cô cũng đạt được những thành tựu xuất sắc.

https://thuviensach.vn

Theo Tạp chí Forbes năm 2006, Oprah Winfrey sở hữu một mạng lưới internet trị giá hơn 1,4 tỉ USD. Hiện Winfrey đang sống trong một điền trang riêng rộng 42 mẫu Anh (170.000 m²) nhìn ra biển. Điền trang được đặt tên "Đất Hứa" này tọa lạc ở Montecito, tiểu bang California, bên ngoài Santa Barbara. Người ta đồn rằng Winfrey có mặt trong một buổi họp mặt mà người chủ cũ của điền trang đang chơi súc sắc, và vì quá thích nơi này Winfrey, theo lời đồn, quyết định mua nó và ký ngay một ngân phiếu 50

triệu USD mặc dù người chủ chưa có ý định bán lãnh địa này. Winfrey cũng có một ngôi nhà ở Lavalette, tiểu bang New Jersey.

Winfrey chưa bao giờ kết hôn, nhưng nhiều người tin rằng cô vẫn sống chung với một đồng sự, Stedman Graham, trong gần hai mươi năm. Trong khi hầu hết mọi người tin đây là mối quan hệ nghiêm túc thì một số người cho rằng hầu như chỉ là những quan hệ xã hội; trong thực tế Graham là người đồng sáng lập và là chủ sở hữu một công ty chuyên về quan hệ công chúng của riêng ông.

Mặc dù là một nhân vật nổi tiếng và là một tỉ phú, năm 2004 Winfrey tham gia một bồi thẩm đoàn trong một vụ án mạng. Vụ án được xét xử ở thành phố Chicago, tiểu bang Illinois; bị cáo là một người đàn ông bị cáo buộc giết người sau khi cãi nhau về một tờ bạc giả trị giá 50 đô la. Bồi thẩm đoàn biểu quyết người đàn ông có tội.

Năm 1998, Oprah thành lập Mạng lưới Thiên thần của Oprah, một tổ chức từ thiện với mục tiêu khuyến khích mọi người trên khắp thế giới giúp thay đổi cuộc sống của những người bất hạnh. Mạng lưới Thiên thần của Oprah hỗ trợ các đề án từ thiện và cung cấp ngân quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp thế giới cùng chia sẻ mục tiêu này. Đến nay, Mạng lưới Thiên thần của Oprah đã quyên góp hơn 27 triệu USD. Oprah tự bỏ tiền túi để chi trả cho các khoản chi phí về hành chính và quản trị, như thế toàn bộ

số tiền được sử dụng cho các chương trình từ thiện.

https://thuviensach.vn

Hợp tác với chương trình của hãng truyền hình PBS thực hiện năm 2006, African American Lives (Những cuộc đời người Mỹ gốc Phi), Oprah đã đi thử DNA. Xét nghiệm di truyền về nguồn gốc chủng tộc này chỉ ra rằng dòng dõi bên ngoại của Oprah thuộc nhóm chủng tộc Kpelle, sống trên vùng đất nay là nước Liberia. Nó cũng xác định rằng Winfrey có mang trong mình dòng máu da đỏ (khoảng 8%) và Đông Á (khoảng 5%).

https://thuviensach.vn

"Hãy nghĩ như một nữ hoàng. Nữ hoàng không sợ thất bại. Thất bại là một bước đệm để đi đến sự vĩ đại."

"Tôi có một niềm tin rằng mỗi chúng ta đều có những tiếng nói cá nhân, nó đặc trưng như dấu vân tay và cách tốt nhất để thành công là khám phá những gì bạn yêu thích và sau đó tìm cách để chuyển tải nó tới những yếu tố khác dưới dạng dịch vụ, làm việc chăm chỉ và cũng như cho phép nguồn năng lượng của vũ trụ dẫn dắt bạn."

- Oprah Gail Winfrey -

https://thuviensach.vn

21

RUTH PORAT

Ruth Porat (sinh năm 1957) là một nhà quản lý tài chính người Mỹ gốc Anh, và hiện tại là Giám đốc Tài chính của Alphabet Inc (mà Google là một công ty con) từ thời điểm tháng 5 năm 2015. Bà cũng là Giám đốc Tài chính và Phó Chủ tịch Điều hành của Morgan Stanley từ tháng 1 năm 2010

đến tháng 5 năm 2015.

Porat được sinh ra trong một gia đình Do Thái ở Sale, Cheshire, Anh, là con của Dr. Dan và Frieda Porat. Bà trải qua tuổi thơ tại Cambridge, Massachusetts, nơi cha của bà nghiên cứu vật lý tại Đại học Harvard. Sau đó, gia đình bà chuyển đến Palo Alto, California khi ông làm việc tại Viện https://thuviensach.vn

Nghiên Cứu Quốc Gia SLAC trong suốt 26 năm. Porat có bằng thạc sỹ tại Đại học Standford. Sau đó bà làm giáo sư tại Đại học Pennysylvania.

Porat bắt đầu công việc của mình tại Morgan Stanley năm 1987 và dời đi năm 1993, sau đó ba năm bà lại quay lại đây. Trước khi trở thành một CFO, bà đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch ngân hàng đầu tư từ tháng 9 năm 2003

đến tháng 12 năm 2009. Trong khi là một nhân viên ngân hàng tại Morgan Stanley, bà đã tạo ra quỹ ghi nợ Châu Âu, nguồn quỹ đã cứu Amazon khỏi cuộc khủng hoảng dot-com năm 2000. Đồng sự của bà suốt thời gian đó là Mary Meeker, người mà sau này trở thành mẹ đỡ đầu của ba đứa con của bà.

Trong suốt thời gian khủng hoảng tài chính, bà đã lãnh đạo Morgan Stanley vững trãi và tạo được bước phát triển đột phá và trở thành huyền thoại phố

Wall. Những đóng góp của bà ấn tượng đến nỗi năm 2013, Tổng thống Barack Obama đã muốn bổ nhiệm bà trở thành Bộ trưởng Ngân Khố Hoa Kỳ nhiệm kỳ tiếp, nhưng bà đã rút tên khỏi danh sách bổ nhiệm này.

Ngày 24 tháng 3 năm 2015, Porat tham gia Goolge và trở thành CFO của gã khổng lồ vào ngày 26 tháng 5 năm 2015. Bloomberg Bussiness đã tiết lộ

mức lương của bà lên tới 70 triệu đô. Bà đã giúp cổ phiếu của Google tăng theo từng năm, hiện nay bà không chỉ là CFO của Google mà còn tham gia vào một số hoạt động điều hành, nhân sự của Alphabet – đơn vị chủ quản của Google.

Porat cưới Anthony Paduano, một cộng sự tại hãng luật Paduano & Weintraub. Từ năm 1982, Porat bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Bà có ba người con với người chồng hiện tại.

https://thuviensach.vn

22

LAURENE POWELL JOBS

Laurene Powell Jobs, sinh ngày 6 tháng 11 năm 1963, là một doanh nhân Mỹ, đồng sáng lập Emerson Collective. Bà cũng là đồng sáng lập và là chủ

tịch của College Track, tổ chức phi lợi nhuận giúp học sinh thu nhập thấp vào đại học nhờ gia sư. Powel Jobs hiện đang sống ở Palo Alto, California, với ba người con của bà. Bà được biết đến nhiều hơn trong vai trò là vợ góa của Steve Jobs, đồng sáng lập và CEO quá cố của Apple. Bà hiện đang điều hoành quỹ Laurene Powell Jobs.

Laurene Powell Jobs sinh tại Tây Milford, New Jersey năm 1963. Cha của bà, một phi công, mất trong vụ va chạm máy bay khi bà mới 3 tuổi, sau đó mẹ của bà tái hôn. Sau khi nhận bằng khoa học chính trị và kinh tế tại Đại https://thuviensach.vn

học Pennsylvania, Powell Jobs làm việc tại phố Wall cho Merrill Lynch và Goldman Sachs trước khi đi về phía Tây để học MBA tại trường kinh tế

Stanford năm 1989.

Jobs ngồi cạnh bà trong một giờ học trước khi đứng lên làm diễn giả tại trường của bà. Ông không ngừng nghĩ về bà sau đó nên đã ra bãi đỗ xe để

tìm gặp. Bà nhận lời mời ăn tối của Jobs và cả hai ở bên nhau kể từ đó. Cặp đôi kết hôn tháng 3/1991 tại khách sạn Ahwahnee, công viên quốc gia Yosemite. Cả hai có 3 người con: Reed, Erin và Eve.

Khi Jobs qua đời vì bệnh ung thư năm 2011, bà thừa kế tài sản, bao gồm 5,5 triệu cổ phiếu Apple và 7,3% cổ phần trong Wal Disney. Bà trở thành tỷ

phú. Số cổ phần trong Disney biến bà trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất hãng phim nhưng đến năm 2017, bà đã giảm đi một nửa. Powell Jobs luôn hướng vào các hoạt động thiện nguyện. Trong cuộc phỏng vấn với New York Times năm 2013, bà nói muốn sử dụng kiến thức, mạng lưới và quan hệ để làm được nhiều việc thiện nhất.

Đầu những năm 1990, bà đồng sáng lập Terravera, một công ty thực phẩm tập trung phát triển nguyên liệu organic cho ngành công nghiệp ăn uống.

Sau đó, bà rút khỏi Terravera để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Năm 1997, bà thành lập College Track, tổ chức phi lợi nhuận giúp học sinh thu nhập thấp vào đại học nhờ gia sư.

Đầu những năm 2000, bà khởi xướng Emerson Collective, tổ chức tài trợ

và đầu tư tập trung vào nhập cư, công bằng xã hội và giáo dục. Là công ty tư nhân hơn là tổ chức phi lợi nhuận, Emerson Collective đã tài trợ một số

startup như AltSchool. Tháng 9/2016, bà cam kết hỗ trợ 50 triệu USD

thông qua Emerson để tài trợ cho XQ: The Super School Project, quỹ đầu tư mạo hiểm muốn thay đổi giáo dục từ bên trong. Bà là chủ tịch trong ban giám đốc XQ. Bà còn có ghế trong ban quản trị một vài tổ chức khác, bao gồm Teach for America, Conservation International, New America Foundation. Bà là thành viên trong hội đồng Quan hệ quốc tế và ban quản https://thuviensach.vn

trị đại học Stanford. Cùng với Michael Bloomberg và Ray Dalio, bà là thành viên sáng lập Climate Leadership Council.

Bà còn đầu tư vào lĩnh vực thể thao, mua cổ phần trong Monumental Sports

& Entertainment, công ty sở hữu Washington Wizards, Washington Capitals và Capital One Area. Powell Jobs và Emerson Collective hợp tác cùng tác giả Leon Wieseltier mở tạp chí mới mang tên Idea. Ngày 28/7/2017, Emerson Collective mua cổ phần lớn của tờ báo lớn The Atlantic.

https://thuviensach.vn

23

QUEEN ELIZABETH II

Elizabeth II (Elizabeth Alexandra Mary) hay Elizabeth Đệ Nhị, sinh vào ngày 21 tháng 4 năm 1926 là đương kim Nữ hoàng của 16 Vương quốc Thịnh vượng chung bao gồm: Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, Canada, Úc, New Zealand, Jamaica, Barbados, Bahamas, Grenada, Papua New Guinea, Quần đảo Solomon, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadies, Antigua và Barbuda, Belize và Saint Kitts và Nevis. Bà đứng đầu các triều đình riêng rẽ và ngang nhau, thực hiện các nhiệm vụ cho mỗi quốc gia mà bà là nữ nguyên thủ, cũng như đóng vai trò là Người đứng đầu Khối Thịnh vượng chung các Quốc gia, Lãnh đạo tối cao Giáo hội Anh, Công tước xứ Normandie, Lãnh chúa Đảo Mann. Về lý thuyết quyền lực https://thuviensach.vn

của bà là rất lớn, tuy nhiên, trên thực tế theo quy ước, bà hiếm khi can dự

vào các vấn đề chính trị.

Elizabeth trở thành Nữ hoàng của Anh Quốc, Canada, Úc, New Zealand, Nam Phi, Pakistan, và Ceylon sau khi cha của bà, Quốc vương George VI, qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 1952. Thời gian trị vì suốt 67 năm của bà chứng kiến nhiều sự thay đổi, trong đó có sự giải thể của Đế quốc Anh (một tiến trình bắt đầu từ trước khi bà lên ngôi) và sự phát triển tiếp đó của Khối Thịnh vượng chung các Quốc gia (Khối Thịnh vượng chung Anh).

Sau khi các thuộc địa khác của Anh giành được độc lập khỏi Vương quốc Anh, bà trở thành vua của một vài quốc gia mới độc lập. Bà cũng là người đã từng trị vì 32 quốc gia riêng biệt, nhưng nay một nửa trong số đó đã trở

thành nước cộng hòa.

Elizabeth được sinh hạ tại London và là trưởng nữ của Công tước và nữ Nữ

Công tước xứ York, mà sau này là Quốc vương George VI và Vương hậu Elizabeth, và được giáo dục tại gia. Sau khi Vua Edward VIII thoái vị, thân phụ của bà lên ngôi vào năm 1936, khiến bà trở thành thế nữ. Bà bắt đầu đảm đương nhiều công việc vương thất gia trong suốt Thế chiến thứ Hai, phục vụ trong Lực lượng Hỗ trợ Nội địa. Năm 1947, bà kết hôn với Philip, Công tước xứ Edinburgh, cựu vương tử Hy Lạp và Đan Mạch. Hai người có bốn con (Charles, Thân vương xứ Wales; Anne, Công chúa Vương thất; Vương tử Andrew, Công tước xứ York; và Vương tử Edward, Bá tước xứ

Wessex), 8 cháu và 6 chắt. Bà hiện là người nắm giữ vương quyền lâu nhất Vương quốc Anh (67 năm, 23 ngày), xếp trên Nữ hoàng Victoria (63 năm, 216 ngày) và Quốc vương George III (trong 59 năm, 96 ngày).

Nữ hoàng Elizabeth được minh họa trong một bộ phim bán tiểu sử năm 2006 mang tên The Queen, cũng như nhiều tác phẩm khác nhưng bà hầu như chưa bao giờ thực hiện phỏng vấn với báo chí và rất ít người biết được cảm xúc của bà. Bà nhận thức rất rõ phận sự tôn giáo và công dân của mình, và rất nghiêm túc với lời thề khi lên ngôi. Bà có tiếng là người có lối https://thuviensach.vn

thời trang bảo thủ, gần như lúc nào cũng áo khoác màu trơn và chiếc mũ

trang trí, khiến bà dễ nhận thấy trong đám đông. Thú vui tiêu khiển chính của bà là đua ngựa, nhiếp ảnh, và chó, đặc biệt là những con Pembroke Welsh Corgi của bà.

Vào những năm 1950, khi còn là một phụ nữ trẻ vừa lên ngôi, Elizabeth được minh họa là một "Nữ hoàng cổ tích" quyến rũ. Sau thế chiến thứ hai, đó là thời điểm của sự hy vọng, thời kỳ phát triển và thành tựu được gọi là

"thời kỳ Elizabeth mới". Lời cáo buộc như của Lord Altrincham vào năm 1957 rằng bà là một "cô nữ sinh hợm hĩnh" là một sự chỉ trích cực kỳ hiếm hoi. Vào cuối thập niên 1960, những nỗ lực nhằm mô tả một hình ảnh của một chủ nghĩa quân chủ hiện đại hơn đã được thực hiện trong phim phóng sự truyền hình Royal Family (Gia đình Vương thất), và bằng cách truyền đi Lễ phong tước thân vương xứ Wales của Thái tử Charles. Vào ngày kỷ

niệm 25 năm trị vì của bà, người dân và những lễ hội thực sự rất say mê, nhưng vào thập niên 1980 sự chỉ trích của công chúng nhằm vào Vương thất tăng lên, vì đời sống cá nhân và công việc của con cái Elizabeth bị

truyền thông soi mói khá kỹ. Uy tín của Nữ hoàng Elizabeth thấp nhất trong thập niên 1990; dưới sức ép của công chúng bà bắt đầu lần đầu tiên trả thuế thu nhập, và Điện Buckingham phải mở cửa cho công chúng. Sự

bất mãn với chế độ quân chủ lên đến đỉnh điểm với Cái chết của Diana, công nương xứ Wales, và chỉ mất dần khi Nữ hoàng phát biểu truyền hình đến toàn thế giới.

Vào tháng 11 năm 1999, cuộc trưng cầu dân ý ở Úc về tương lai của chế độ

quân chủ cho kết quả tiếp tục duy trì nền quân chủ. Khi năm Kỷ niệm 50

năm trị vì của bà bắt đầu, giới truyền thông dự đoán xem nó sẽ là một năm thành công hay thất bại. Năm đó bắt đầu một cách u ám bằng cái chết của em gái và mẹ của Elizabeth, nhưng đã có một triệu người tham dự mỗi ngày trong ba ngày lễ kỷ niệm chính ở London. Sự nhiệt tình của công chúng đối với Elizabeth lớn hơn nhiều so với những dự đoán của báo giới.

Những cuộc thu thập ý kiến năm 2006 cho thấy người ta ủng hộ Elizabeth https://thuviensach.vn

mạnh mẽ; đa số người trả lời muốn bà tiếp tục trị vì cho đến khi chết, và nhiều người cảm thấy bà đã trở thành một người thân thuộc.

https://thuviensach.vn

“Tôi biết không hề có một công thức duy nhất nào để đi đến thành công.

Qua bao năm tháng tôi đã quan sát và nhận biết được rằng những thuộc tính của lãnh đạo là phổ quát, và thường là tìm ra phương cách để khuyến khích mọi người kết hợp những yếu tố từ tự bản thân họ như sự nỗ lực, tài giỏi, hiểu biết, nhiệt tình và khả năng khơi gợi cảm hứng để tất cả có thể

làm việc cùng nhau”.

“Chúng ta đừng quá nghiêm khắc với bản thân mình. Không ai trong chúng ta có được trí thông minh độc tôn cả”.

“Những ký ức tốt đẹp chính là cơ hội để chúng ta được hạnh phúc thêm lần nữa”.

“Thước đo chính xác nhất cho những hành động của chúng ta chính là thời gian tồn tại của những điều tốt đẹp mà ta có”.

“Khi cuộc sống trở nên khó khăn cũng đừng bao giờ ngã xuống và chấp nhận thất bại. Thay vào đó, hãy quyết tâm đấu tranh vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

- Elizabeth II -

https://thuviensach.vn

24

IVANKA TRUMP

Ivanka Marie Trump (/iˈvɑːŋkə/, sinh ngày 30 tháng 10 năm 1981) là một doanh nhân và cựu người mẫu thời trang người Mỹ, hiện tại là trợ lý cho Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, đồng thời cũng là cha của cô.

Cô là con gái của trùm bất động sản và Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45, Donald Trump với cựu người mẫu Ivana Trump. Cô là Phó Tổng giám đốc điều hành mảng phát triển và mua lại của Trump Organization. trước khi được cha bổ nhiệm chính thức làm cố vấn cho ông (tổng thống Hoa Kỳ).

Ivanka Marie Trump sinh ra tại Manhattan, New York, là con gái của vận động viên, người mẫu người Séc Ivana Marie Trump (nhũ danh Zelníčková) với doanh nhân người Mỹ Donald John Trump. Gia đình Trump có nguồn gốc từ Kallstadt, Đức. Cái tên Ivanka của cô được đặt dựa trên tên của mẹ cô Ivana. Trump và Ivana ly hôn năm 1991, khi Ivanka https://thuviensach.vn

được 9 tuổi. Cô có 2 anh trai, Donald Jr. và Eric; một em gái cùng cha khác mẹ, Tiffany; và một em trai cùng cha, Barron.

Ivanka theo học tại trường Chapin tại Manhattan cho tới khi 15 tuổi, sau đó cô chuyển tới học tại Choate Rosemary Hall ở Wallingford, Connecticut.

Sau khi tốt nghiệp Choate, cô theo học tại Đại học Georgetown trong hai tháng, sau đó chuyển đến Trường kinh Doanh Wharton thuộc đại học Pennsylvania, cô tốt nghiệp loại ưu với một bằng cử nhân trong kinh tế vào năm 2004.

Ivanka nói được tiếng Pháp, tiếng Anh và giao tiếp cơ bản bằng tiếng Séc.

Trước khi tham gia công việc kinh doanh của gia đình, cô đã từng làm việc cho Tập đoàn Forest City Enterprises. Năm 2007 cô ra mắt nhãn nhiệu trang sức Ivanka Trump Fine Jewelry, hiện đang được kinh doanh khắp nước Mỹ, Canada, Qatar, Ba-ranh, Cô-oét, Ả rập Saudi, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 2007, cô từng trình diễn cho các nhãn hiệu thời trang như Versace, Marc Bouwer, Thierry Mugler. Cô cũng từng xuất hiện trên ảnh bìa các tap chí như Forbes, Golf Magazine, Avenue, Elle Mexico, Top Choice Magazine. Năm 2007 cô được bình chọn vị trí 83

trong Maxim hot 100.

Ivanka đã cho ra mắt cuốn The Trump Card: Playing to Win in Work and Life, xuất bản tháng 10 năm 2009. Cô cũng đã cho ra mắt cuốn Women Who Work: Rewriting the Rules for Success tháng 6 năm 2016.

Năm 2015, cô đã khuyến khích cha mình, Donald Trump tham gia vào Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016. Cô cũng đã phát biểu trong đại hội Đảng Cộng Hòa tháng 7 năm 2016.

https://thuviensach.vn

Năm 2005, cô bắt đầu hẹn hò với nhà bất động sản Jared Kushner. Cặp đôi chia tay vào năm 2008 nhưng sau đó đã quay lại với nhau và kết hôn ngày 25 tháng 10 năm 2009. Cô có 3 đứa con, con gái Arabella Rose Kushner (sinh ngày 17 tháng 7 năm 2011) con trai Joseph Frederick Kushner (sinh 14 tháng 10 năm 2013) và Theodore James Kushner (sinh 27 tháng 3 năm 2016).

Bạn thân thời thơ ấu của cô là Paris Hilton. Cô cũng là bạn bè với Chelsea Clinton (con gái của Hillary Clinton, đối thủ của Donald Trump trong bầu cử Tổng thống Mỹ 2016).

https://thuviensach.vn

25

PHEBE NOVAKOVIC

Phebe Novakovic là một doanh nhân người Mỹ và là cựu nhân viên của Bộ quốc phòng Mỹ và CIA. Hiện nay bà đang dẫn dắt công ty General Dynamics khởi sắc từ khủng hoảng tài chính. Phebe Novakovic nhận trách nhiệm ở General Dynamics, một trong những nhà thầu quốc phòng hàng đầu thế giới khi công ty đang bị lỗ 332 triệu USD. Chỉ một năm lèo lái công ty đi theo định hướng mới, Novakovic đã mang lại lợi nhuận 2,4 tỷ

USD cho công ty và bà trở thành một trong những nữ CEO quyền lực nhất.

Novakovic có tổ tiên là người Serbia. Bà tốt nghiệp trường Cao đẳng Smith ở Northampton, Massachusetts năm 1979 và nhận bằng MBA của Đại học Pennysylvani, Philadelphia, Pennsylvania năm 1988. Bà đã kết hôn với ông David Morrison.

https://thuviensach.vn

26

SHEIKH HASINA WAJED

Sheikh Hasina Wazed (sinh ngày 28 tháng 9 năm 1947) là nữ chính trị gia, chính khách và là Thủ tướng Bangladesh. Bà còn là một trong những phụ

nữ quyền lực nhất thế giới, đứng thứ 30 trong danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn năm 2017. Ngoài ra, Bà còn được Tạp chí Time bình chọn là 100 người ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2018.

Bà sinh tại Tungipara, miền Đông Pakistan.

Năm 1996 - 2001, bà làm Thủ tướng Bangladesh nhiệm kỳ đầu tiên.

Năm 2009 - 2014, bà làm Thủ tướng Bangladesh nhiệm kỳ thứ hai.

Năm 2014 đến nay, bà làm Thủ tướng Bangladesh nhiệm kỳ thứ ba.

https://thuviensach.vn

27

STACEY CUNNINGHAM

Stacey Cunningham là Chủ tịch thứ 67 của Sàn giao dịch chứng khoán New York ((NYSE) và cũng là nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử 226 năm của sàn chứng khoán lớn nhất thế giới này.

Sau khi thực tập tại NYSE suốt thập niên 1990, Cunningham trở thành giao dịch viên và tiếp tục tại nhiệm đến năm 2005. Sau đó, bà chuyển đến làm việc tại Sàn chứng khoán Nasdaq. Đến năm 2012, bà quay trở lại NYSE

nhưng với một vai trò hoàn toàn khác, không còn là cô thực tập sinh năm xưa mà trở thành CFO vào năm 2015. Vào ngày 22 tháng 5 năm 2018, bà chính thức trở thành chủ tịch của NYSE.

Khi còn là một đứa trẻ, Cunningham có niềm đam mê mạnh mẽ với môn toán. Sau đó bà theo học tại Đại học Lehigh, tốt nghiệp năm 1996 với bằng cử nhân kỹ thuật công nghiệp. Bà có năm anh chị em và khi bà còn nhỏ, bố

của bà cũng làm việc tại một công ty môi giới.

https://thuviensach.vn

Cuộc sống riêng tư của bà khá kín tiếng, thậm chí chưa một ai biết bà đã từng kết hôn hay chưa vì bà không hề đề cập bất cứ điều gì về cuộc sống riêng của mình trong các cuộc phỏng vấn.

https://thuviensach.vn

"Tôi không nghĩ sự nghiệp của bạn là một đường chạy thẳng."

"Tôi không nghĩ có vấn đề gì khi dứt ra khỏi công việc một thời gian và tôi cũng chẳng sao nếu mình quay trở lại việc đó. Tôi cảm thấy mình đã học hỏi được rất nhiều từ khoảng thời gian ngắt quãng công việc. Các kỹ năng của bạn có thể được chuyển đổi từ lĩnh vực nọ sang lĩnh vực kia".

- Stacey Cunningham -

https://thuviensach.vn

28

AMY HOOD

Amy E. Hood sinh năm 1971 và là một doanh nhân người Mỹ, hiện bà đang là CFO của Tập đoàn Microsoft. Vai trò chính của bà là quản lý lượng tiền mặt và các khoản đầu tư của Microsoft, trong đó có cả Windows và Office.

Nhờ sự đóng góp của bà Hood mà Microsoft đã gặt hái được nhiều thành công trong thời gian qua. Tính đến hết tháng 3/2015, doanh thu của hãng tăng lên 8%. Còn doanh số bán hàng của Windows thì tăng lên tận 13%.

Hàng năm bà Amy Hood nhận mức lương là 10,4 triệu USD và hiện đang tăng lên con số hơn 11 triệu USD.

Hood gia nhập Microsoft năm 2002 và giữ vị trí giám đốc tài chính ngay từ

những ngày đầu. Trước đó, bà làm việc tại Goldman Sachs với nhiều vai trò https://thuviensach.vn

trong các mảng đầu tư ngân hàng và thị trường vốn. Bà có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Duke năm 1994 và MBA tại Đại học Harvard.

Bà hiện đang sống cùng chồng và con gái tại Seattle.

https://thuviensach.vn

29

JACINDA ARDERN

Jacinda Kate Laurell Ardern (sinh ngày 26 tháng 7 năm 1980) là một nữ

chính trị gia và là Thủ tướng New Zealand. Bà là Chủ tịch của Đảng Lao động New Zealand từ ngày 01 tháng 8 năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, Đảng Lao động giành chiến thắng trước đảng truyền thống là Đảng Quốc gia lần đầu tiên trong mười hai năm. Trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2017, Đảng Lao động New Zealand đã giành 46 ghế

đứng sau Đảng Quốc gia của Bill English giành được 56 ghế. Tuy nhiên, không có Đảng nào giành đủ quá nửa số ghế để thành lập chính phủ mới.

Được sự ủng hộ của Đảng New Zealand First và Đảng Xanh, chính phủ

liên minh của bà Ardern sẽ nắm tổng cộng 63 ghế trong số 120 ghế quốc hội, đồng nghĩa với bà sẽ là một trong nữ thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử

New Zealand.

https://thuviensach.vn

Sinh ra ở Hamilton nhưng Ardern lớn lên ở Mururupa, một thị trấn nhỏ

thuộc vùng Baie de l'Abondance và sau đó là ở Morrinsville. Bà từng tốt nghiệp bằng Truyền thông từ Đại học Waikato. Bà tham gia Công đảng New Zealand từ năm 17 tuổi, Ardern từng làm việc cho cựu lãnh đạo Đảng Lao động Phil Goff cũng như làm việc tại Anh ở Văn phòng Nội các cũng như Ban quản lý xí nghiệp và doanh nghiệp. Bà đã từng làm việc cho nữ

cựu thủ tướng Helen Clark. Ngoài ra, Ardern cũng từng là chủ tịch Liên hiệp quốc tế các tổ chức thanh niên xã hội, tổ chức quản lý hơn 150 phong trào tiến bộ của giới trẻ trên toàn cầu. Năm 2008, ở tuổi 28, Ardern được bầu vào Quốc hội và trở thành thành viên trẻ nhất của Quốc hội khi đó.

https://thuviensach.vn

"Tôi không phải người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm nhiều vai trò"

“Đó là quyết định của người phụ nữ khi nào thì họ muốn có con, chứ

không phải là quyết định có nên nhận công việc hay không.”

- Jacinda Kate Laurell Ardern -

https://thuviensach.vn

30

GINA RINEHART

Georgina Hope "Gina" Rinehart (tên khác Hayward, sinh ngày 9 tháng 2

năm 1954) được biết đến với danh hiệu “nữ hoàng quặng sát”, hiện bà đang là Chủ tịch của Hancock Prospecting, một công tư khai thác quặng tư nhân được thành lập bởi cha bà là Lang Hancock. Bà là một trong những tỷ phú giàu nhất Úc.

Rinehart sinh ra tại Perth, Tây Úc, và lớn lên ở miền Pibara. Bà theo học tại trường nữ sinh St Hilda's, sau đó tiếp tục học tại Đại học Sydney và quay về làm việc cho công ty của gia đình bà. Vì là con gái duy nhất nên bà thừa hưởng khối tài sản lên đến 76.6% cổ phần của công ty khi cha của bà mất năm 1992. Số cổ phần còn lại được chuyển giao cho bốn người con của bà.

Khi Rinehart đảm nhận Hancock Prospecting, khối tài sản của bà ước tính khoảng 75 triệu Đô La Úc. Bà đã nhìn ra cơ hội và mở rộng công ty nhanh https://thuviensach.vn

chóng qua nhiều năm, vào thời điểm bùng nổ quặng sắt đầu năm 2000, bà chính thức trở thành tỷ phú năm 2006. Vào đầu thập niên 2010, Rinehart bắt đầu mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài ngành khai thác mỏ quặng. Bà đã đầu tư vào Ten Network Holdings and Fairfax Media và tiếp tục mở

rộng sang ngành nông nghiệp và vật nuôi.

Bà là người tích cực trong công tác từ thiện và đã đóng góp rất nhiều. Tuy nhiên, bà thường làm từ thiện một cách khá thầm lặng. Rinehart từng đến thăm những trại trẻ mồ côi cho bé gái tại Campuchia và là tư vấn của SISHA, một tổ chức phi lợi nhận Campuchia. Bà hiện vẫn đang tiếp tục điều hành Quỹ Hope Margaret Hancock do cha bà thành lập năm 1988.

Rinehart trải qua hai cuộc hôn nhân, bà kết hôn lần đầu với Hayward và có hai người con chung là John Hayward-Hancock và Bianca Hope Rinehart.

Năm 1981, bà ly hôn Hayward rồi cưới ông Rinehart, cũng có hai con chung Hope Rinehart-Welker và Ginia Rinehart. Tuy nhiên, chồng bà mất năm 1990, hiện nay bà vẫn sống cùng các con tại Úc.

https://thuviensach.vn

"Nếu bạn ghen tị với những người lắm tiền, thì đừng ngồi ở đây và cằn nhằn, mà hãy tự làm cái gì đó để kiếm ra tiền. Dừng phung phí thời gian uống rượu, hút thuốc và buôn chuyện, mà nên dành nó cho công việc".

- Georgina Hope "Gina" Rinehart -

https://thuviensach.vn

31

SHARI REDSTONE

Shari Ellin Redstone (sinh ngày 14 tháng 4 năm 1954) được biết đến nhiều hơn với tư cách là con gái của ông trùm truyền thông Mỹ Sumner Redstone. Bà hiện tại là Chủ tịch của National Amusements cũng như Phó Chủ tịch Corporation và Viacom.

Bà tốt nghiệp trường Đại học Tufts năm 1975 và nhận bằng luật tại Đại học Boston năm 1978. Bà cũng đã làm việc về ngành này tại Boston trước khi gia nhập National Amusements.

Ngày 3 tháng 2 năm 2016, cha bà đã từ chức Chủ tịch Điều hành CBS sau loạt vấn đề về sức khỏe của ông. Hội đồng quản trị CBS sau đó đề nghị

Shari Redstone vào vị trí Chủ tịch Điều hành không chính thức nhưng bà đã từ chối. Năm 2016, bà khi đó đang ở vị phí Phó Chủ tịch của CBS và https://thuviensach.vn

Viacom, đồng Chủ tịch National Amusements đã phát biểu bà muốn khẳng định vị trí bằng năng lực của bản thân thay vì tư cách là người thừa kế của Redstone.

Redstone đã kết hôn với Rabbi Ira A. Korff và có ba người con chung nhưng sau đó họ ly hôn. Chồng cũ của bà đã từng là Chủ tịch và Giám đốc của National Amusements cho đến hai năm sau ly hôn.

https://thuviensach.vn

32

CARRIE LAM

Lâm Trịnh Nguyệt Nga (tiếng Trung: 林鄭月娥, tên tiếng Anh: Carrie Lam Cheng Yuet-ngor sinh ngày 13 tháng 5 năm 1957), là đặc khu trưởng Hồng Kông, Trung Quốc sau khi giành chiến thắng trong cuộc Tuyển cử

Đặc khu trưởng Hồng Kông năm 2017 vào ngày 26 tháng 3. Trước đó, bà giữ chức Ty trưởng Ty chính vụ, Cục trưởng Cục phát triển.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Kông, bà tham gia các hoạt động công vụ

ở các khu vực ban ngành khác nhau. Bà trở thành viên chức quan trọng của chính quyền sau khi được chỉ định đảm nhiệm chức Cục trưởng Cục phát triển (tiếng Trung: 發展局局長, tiếng Anh: Secretary for Development).

Trong giai đoạn này, bà được tiếng là "chiến sỹ kiên cường" (tough fighter) khi đứng ra giải quyết vấn đề phá hủy Cầu cảng Queen.

https://thuviensach.vn

Bà nhậm chức Ty trưởng Ty chính vụ thời chính quyền Lương Chấn Anh từ

năm 2012 đến năm 2017. Lâm lãnh đạo Tiểu ban chuyên trách Phát triển Hiến pháp (tiếng Trung: 政改諮詢專責小組, tiếng Anh: Task Force on Constitutional Development) cho việc cải cách chính trị từ năm 2013 tới năm 2015 và thương thuyết với các lãnh đạo sinh viên trong cuộc biểu tình chiếm đóng năm 2014.

Sau khi Lương Chấn Anh tuyên bố không tìm cách tái tranh cử, ngày 16

tháng 1 năm 2017, Lâm Trịnh Nguyệt Nga tuyên bố tham gia tranh cử

trưởng quan hành chính, biểu thị hi vọng kế tục tư tưởng hành pháp của Lương Chấn Anh. Tháng 3 năm 2017, Lâm, với tư cách là ứng cử viên thân Bắc Kinh, chiến thắng trong cuộc bầu cử ba bên với 777 phiếu từ 1.194

thành viên của Ủy ban tuyển cử Hồng Kông, đánh bại Ty trưởng Ty Tài chính Tăng Tuấn Hoa và thẩm phán hồi hưu Hồ Quốc Hưng. Lâm Trịnh Nguyệt Nga trở thành Nữ Đặc khu trưởng đầu tiên của Hồng Kông. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, Lâm nhận quyết định bổ nhiệm từ Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Bà và phu quân Lâm Triệu Ba tìm hiểu nhau tại Cambridge, Anh Quốc rồi kết hôn vào năm 1984, có hai con, ba cha con đều có quốc tịch Anh Quốc.

https://thuviensach.vn

33

MARY CALLAHAN ERDOES

Mary Callahan Erdoes sinh ngày 13 tháng 8 năm 1967 là CEO của J.P.

Morgan Asset & Wealth Management. Bà cũng là thành viên hội đồng quản trị của JPMorgan Chase & Co. Đây là công ty chuyên quản lý tài sản của các tỷ phú, nhà đầu tư giàu có... Chính vì thế, tuy chỉ là công ty thành viên của JPMorgan Chase, song quy mô của JPMorgan Asset Management lớn hơn nhiều so với không ít tập đoàn kinh tế tầm cỡ quốc tế.

Mary Callahan là con gái của Patricia and Patrick Callahan, Jr.. Patrick Callahan là đồng sáng lập của tập đoàn đầu tư ngân hàng Lazard Freres. Bà lớn lên trong một gia đình Công giáo Roman và bản thân bà cũng là người rất tín đạo. Bà hoàn thành chương trình cử nhân tại Đại học Georgetown, chuyên nghành toán học. Bà là nữ cử nhân duy nhất hoàn thành ngành học toán học tại trường thời điểm đó. Bà cũng lấy được bằng MBA tại Đại học Kinh Tế Harvard.

https://thuviensach.vn

Về đường sự nghiệp, bà bắt đầu đi làm ở Công ty Stein Roe & Farnham, sau đó chuyển đến Bankers Trust chuyên làm về mảng tài chính, cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Tiếp đến, bà về làm chuyên gia phân tích tài chính, quản lý danh mục đầu tư của Công ty Meredith, Martin & Kaye.

Đường làm quan của bà chỉ thực sự phát, khi bà về đầu quân cho JPMorgan Chase. Năm 1996, bà được mời về phụ trách mảng thu nhập cố định cho các quỹ. Tháng 3/2005, bà được bổ nhiệm làm CEO mảng ngân hàng tư

nhân của JPMorgan Chase và tháng 9/2009, bà đảm nhiệm CEO JPMorgan Asset Management. Vị trí của bà, không chỉ đàn bà, mà ngay cả rất nhiều đàn ông tài ba mơ cũng chẳng được.

Năm 2012, hãng Bloomberg đã chọn bà vào danh sách 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới.

Tháng 3/2013, tạp chí Business Insider xếp bà trong danh sách 25 người đàn bà có quyền lực nhất ở phố Wall.

Callahan Erdoes đã gặp chồng bà là ông Philip Erdoes tại Đại học Harvard.

Họ hiện đang sống ở New York cùng với ba người con gái.

https://thuviensach.vn

34

ROSALIND BREWER

Rosalind G. Brewer (sinh năm 1962) là COO của Starbucks. Bà cũng là nhà sáng lập và CEO của Sam’s Club, một chi nhánh của Wal-Mart Stores Inc. Trang USA Today đã ví bà như một trong những người phụ nữ da màu xuất chúng của doanh nghiệp Mỹ. Bà trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên đảm nhiệm chức vụ CEO của một chi nhánh Wal-Mart.

Brewer học tại trường trung học công nghệ Cass tại Detroit. Bà hoàn thành khóa học tại Cao đẳng Spelman, nơi bà theo học ngành hóa học. Bà cũng từng tham gia chương trình quản lí cấp cao tại The Wharton School của Đại học Pennsylvania.

Brewer dành 22 năm làm việc tại Kimberly-Clark Corporation, bắt đầu với vị trí nhà khoa học, sau đó trở thành Chủ tịch của Global Nonwovens Sector năm 2004.

https://thuviensach.vn

Brewer bắt đầu làm việc tại Walmart năm 2006 với vị trí là Phó Chủ tịch các chi nhánh tại Georgia. Từ đây, bà trở thành Chủ tịch chi nhánh của Walmart tại thị trường phía Nam, sau đó là phía Tây. Năm 2012, Brewer được biết đến với vai trò là Chủ tịch kiêm CEO của Sam’s Club. Bà tập trung vào các vấn đề sức khỏe bằng cách tăng gấp đôi các sản phẩm hữu cơ

tại Sam's Clubs.

Ngày 1 tháng 2 năm 2017, Brewer trở thành thành viên hội đồng quản trị

của Starbucks và tháng 9 cùng năm bà trở thành COO của Starbucks. Tại Starbucks, bà là người quyền lực thứ hai sau CEO Kevin Johnson. Vào tháng 2 năm 2019, Amazon cũng công bố Brewer có tên trong hội đồng quản trị của công ty. Ngoài các vị trí trên, bà còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị của đại học Spelman từ năm 2011, Giám đốc của Molson Coors Brewing Company từ 2006 đến 2011 và trong hội đồng quản trị của Lockheed Martin cũng như nhiều tổ chức khác.

Brewer kết hôn cùng John Brewer và họ có hai người con.

https://thuviensach.vn

35

ERNA SOLBERG

Erna Solberg (sinh ngày 24 tháng 2 năm 1961) là Thủ Tướng Na Uy từ

tháng 11 năm 2013 và lãnh đạo Đảng Bảo Thủ từ năm 2004. Bà là nữ Thủ

tướng thứ hai của Na Uy sau Gro Harlem Brundtland.

Solberg sinh ra tại Bergen, Tây Na Uy và lớn lên ở Kalfaret. Cha của bà, Asbjorn Solberg là một tư vấn viên ở Bergen Sporvei, còn mẹ bà, Inger Wenche Torgersen là một nhân viên văn phòng. Bà có một chị gái và một em gái. Cha bà mất năm 1989 còn mẹ bà mới mất năm 2016.

Bà tham gia một số cuộc đấu tranh tại trường khi bà mới 16 tuổi và bị

chuẩn đoán là mắc chứng khó đọc. Tuy nhiên, bà lại là một người hay nói và năng nổ trong lớp. Vào năm cuối trung học, bà được chọn tham gia hội đồng sinh viên các trường Na Uy, cùng năm đó bà cũng tham gia sự kiện Operasjon Dagsverk mà tại đó các sinh viên gây quỹ cho Jamaica.

https://thuviensach.vn

Năm 1986 bà tốt nghiệp Đại Học Bergen, sau đó bà bắt đầu con đường chính trị của mình. Bà được chọn trở thành đại biểu cho Hordaland trong Quốc hội Na Uy năm 1989. Bà cũng là người đứng đầu Hội Phụ Nữ Bảo Thủ Quốc Gia từ năm 1998 đến năm 1994.

Trong những năm hoạt động chính trị của mình, bà còn được biết đến với tên hiệu "Jern-Erna" (tiếng Na Uy nghĩa là Erna Sắt). Thực tế, với sự cứng rắn của mình, bà đã từng bước đi lên vị trí Thủ tướng Na Uy sau chiến thắng năm 2013.

Bà kết hôn với Sindre Finnes, một doanh nhân và nhà sáng lập của Đảng Bảo Thủ vào năm 1996. Bà có hai con và hiện đang sống cả ở Bergen và Oslo.

Ngoài những hoạt động chính trị, Erna Solberg cũng nổi tiếng với hình ảnh vừa chơi Pokemon Go chơi Trine Skei Grande vừa phát biểu tại quốc hội ngày 4/10. "Bà ấy vẫn nghe tôi phát biểu. Phụ nữ chúng tôi có thể làm hai việc cùng lúc", lãnh đạo đảng Tự do Grande cho biết sau khi bức ảnh chụp Solberg chơi Pokemon Go được đăng tải. Bà Grande cũng từng chơi Pokemon Go ngay trong phiên họp hội đồng an ninh quốc gia Na Uy hồi tháng 8.

Theo kênh truyền hình TV2, Thủ tướng Na Uy nói "Trine sẽ thích tôi mở

trò chơi trong lúc bà ấy đứng trước bục phát biểu". Solberg không che giấu sở thích chơi Pokemon Go. Bà từng dành thời gian trong chuyến thăm Slovakia để chơi trò chơi này.

https://thuviensach.vn

Table of Contents

Lời nói đầu

PHẦN 1 - NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI

PHẦN 2 - PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ

GIỚI 2018

1. Angela Merkel

2. Theresa May

3. Christine Lagarde

4. Mary Barra

5. Abigail Johnson

6. Melinda Gates

7. Susan Wojcicki

8. Ana Patricia Botín

9. Marillyn Hewson

10. Ginni Rometty

11. Sheryl Sandberg

12. Gail Boudreaux

13. Angela Ahrendts

14. Safra Catz

15. Isabelle Kocher

16. Adena Friedman

17. Ho Ching

18. Emma Walmsley

19. U.S. Supreme Court Justices (Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg,

Elena Kagan)

20. Oprah Winfrey

21. Ruth Porat

22. Laurene Powell Jobs

23. Queen Elizabeth II

https://thuviensach.vn

24. Ivanka Trump

25. Phebe Novakovic

26. Sheikh Hasina Wajed

27. Stacey Cunningham

28. Amy Hood

29. Jacinda Ardern

30. Gina Rinehart

31. Shari Redstone

32. Carrie Lam

33. Mary Callahan Erdoes

34. Rosalind Brewer

35. Erna Solberg

https://thuviensach.vn

Document Outline

- Lời nói đầu

- PHẦN 1 - NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI

- PHẦN 2 - PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018

- 1. Angela Merkel

- 2. Theresa May

- 3. Christine Lagarde

- 4. Mary Barra

- 5. Abigail Johnson

- 6. Melinda Gates

- 7. Susan Wojcicki

- 8. Ana Patricia Botín

- 9. Marillyn Hewson

- 10. Ginni Rometty

- 11. Sheryl Sandberg

- 12. Gail Boudreaux

- 13. Angela Ahrendts

- 14. Safra Catz

- 15. Isabelle Kocher

- 16. Adena Friedman

- 17. Ho Ching

- 18. Emma Walmsley

- 19. U.S. Supreme Court Justices (Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan)

- 20. Oprah Winfrey

- 21. Ruth Porat

- 22. Laurene Powell Jobs

- 23. Queen Elizabeth II

- 24. Ivanka Trump

- 25. Phebe Novakovic

- 26. Sheikh Hasina Wajed

- 27. Stacey Cunningham

- 28. Amy Hood

- 29. Jacinda Ardern

- 30. Gina Rinehart

- 31. Shari Redstone

- 32. Carrie Lam

- 33. Mary Callahan Erdoes

- 34. Rosalind Brewer

- 35. Erna Solberg

Table of Contents

Lời nói đầu

PHẦN 1 - NHỮNG SỐ LIỆU BIẾT NÓI

PHẦN 2 - PROFILE 100 NGƯỜI PHỤ NỮ QUYỀN LỰC NHẤT THẾ GIỚI 2018

1. Angela Merkel

2. Theresa May

3. Christine Lagarde

4. Mary Barra

5. Abigail Johnson

6. Melinda Gates

7. Susan Wojcicki

8. Ana Patricia Botín

9. Marillyn Hewson

10. Ginni Rometty

11. Sheryl Sandberg

12. Gail Boudreaux

13. Angela Ahrendts

14. Safra Catz

15. Isabelle Kocher

16. Adena Friedman

17. Ho Ching

18. Emma Walmsley

19. U.S. Supreme Court Justices (Sonia Sotomayor, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan)

20. Oprah Winfrey

21. Ruth Porat

22. Laurene Powell Jobs

23. Queen Elizabeth II

24. Ivanka Trump

25. Phebe Novakovic

26. Sheikh Hasina Wajed

27. Stacey Cunningham

28. Amy Hood

29. Jacinda Ardern

30. Gina Rinehart

31. Shari Redstone

32. Carrie Lam

33. Mary Callahan Erdoes

34. Rosalind Brewer

35. Erna Solberg